Vợ Nhí Của Thiếu Gia

Giới thiệu
Tóm tắt truyện: Lời nói đầu: "đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên khó tránh được sai xót, nội dung cũng có thể giống chuyện khác.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vo-nhi-cua-thieu-gia

Mục lục

1. Chương 1 : Hôn Ước

2. Chương 2 : Người Con Trai Đó Là Ai Z?

3. Chương 3 : Lời Hứa Ngu Ngốc

4. Chương 4 : Ngày Đi Học Xui Xẻo

5. Chương 5 : Bị Bệnh

6. Chương 6 : Gặp Lại Bạn Cũ Và Những Người Bạn Mới

7. Chương 7 : Hình Phạt( Nguy Hiểm Vs Trẻ Dưới 16t)

8. Chương 8 : Tranh Cãi Giữa Bạn Bè

9. Chương 9 : Chỉ Vì Dỗ Dành Tên Đáng Ghét

10. Chương 10 : Chuyến Du Lịch Đáng Nhớ

11. Chương 11 : Hôn Lễ

12. Chương 12 : Kẻ Thù Liên Minh

13. Chương 13 : Bắt Cóc Và Sinh Linh Bé Nhỏ

14. Chương 14 - 15 : Người Tình Cũ, Kẻ Thù Mới Và Người Bảo Vệ

15. Chương 16 : Sự Ra Đi Ngốc Nghếch Và Cuộc Tìm Kiếm Không Kết Quả

16. Chương 17 : Tìm Thấy Vợ Yêu Và Hạnh Phúc Bắt Đầu

1. Chương 1 : Hôn Ước

- Biệt Thự " T.Anh xuống đây ta bảo" ba hắn gọi
- có chuyện j z ba

- ta có chuyện này mún nói vs con

- chuyện j z, ba nói nhanh đi

- "chuyện là, khi con còn nhỏ ta đã lỡ hứa vs ng ta là khi con và con bé đủ 18t sẽ cho con lấy con gái họ, bây jờ họ mún gả con gái đi nên..." ba hắn bỏ dở câu nói

-" con hiểu rồi. Con đồng ý" hắn lãnh đạm trả lời

-" tốt mai con về VN ta đã mua 1 ngôi BT ở VN cho 2 đứa" ba hắn vui vẻ

-(haha. NV nam đồng ý rồi còn nữ thì sao ta)

- BT nó

-" ứ chịu đâu, mẹ ơi ba mún đuổi con đi kìa" mặt mếu rúc trong lòng mẹ nó nũng nịu

-" con gái chúng ta đang gặp khó khăn cần tiền nhà họ để cứu công ty, coi như con cứu cả nhà đi, nếu con júp ta, chiều sẽ cho con đi ăn kem" ba nó lừa nó

- mắt nó sáng như đèn pha " thiệt k ba" chỉ cần cho nó kem làm j nó cũng làm

-"thật " ba nó khẳng định

-" ha. Vậy con đồng ý. Nhưng ba nhớ cho con đi ăn kem nha" nó bật ra khỏi lòng mẹ nó

-uk. Con sẽ chuyển ra BT nhà bên đó mua cho 2 con

-" dạ con bít ồy" rồi nó chạy lên phòng

-" haha. Con bé dễ lừa gê. Cuối cùng cũng tống đc cục nợ" ba nó hả hê

-" ông xã àk. Rất tốt. M chơi bài đi" mẹ nó nói

-0k

-2h30 chiều " 2tép nè bà"

-ui sời có j khó 2cơ nè

(ngoaý wáh từ sáng ấy nhé các bạn đừng hiểu lầm nha, ở trên m viết thiếu jờ. hjhj gãi đầu)

-đang hay thì" ba mẹ ơi, chiều rồy cho con đi ăn kem" nó ngủ dậy là gọi lun

-" ờ rửa mặt đi rồy m đi" mẹ nó nói

-vâng

-3 bính nè tui thắnh rùi, haha

- thôy. Ông đưa con bé đi đi tui ở nhà nấu cơm vs chị Hoa

- 0k. Bà ở nhà nha

- Quán kem" ba ơi con ăn cái kia, cái kia nữa"

- nó chọn đầy cả 1 bàn làm mọi người trố mắt

- nè, nhìu vậy con ăn hết sao

- chứ sao k, ba khinh con wá

- 10p sau toàn bàn nó ăn sạch, làm mọi người xung quanh và ba nó trố mắt há mỏ

- 6h30p nhà nó, con gái àk ăn món này đi ngon lắm đấy

-" vâng" nó ăn hết 5p sau

-" con bùn ngủ wá" nó ngáp rồy lằm ngủ lun

-"haha. Thuốc này tốt thật" mẹ nó nói

- ông bà sợ mai dậy nó k chịu đi nên đánh thuốc ngủ chuyển nó đến BT nhà hắn mua

- hắn cũng bị đánh thuốc ngủ rồi chuyển về VN vs lý do tương tự

- sáng hôm sau

- oa oa oa, mẹ ơi ba ơi nhà có chộm, oa oa oa" nó cứ ngồi thu lu 1góc trên giường tay cầm cái dép khóc bù lu bù loa k thèm để ý có phải phòng m k

- tiếng khóc của nó làm hắn đang ngủ bật dậy. Làm nó sợ wá phi thẳng dép vào mặt hắn làm hắn ngã xuống đất

-" á" bịch tiếng mông va chạm xuống đất " cô điên àk" hắn quát

-" oa oa oa. Đáng sợ wá ba mẹ ơi" nó càng khóc to

- hắn bực wá gắt" jm ngay cho tôi"

- nó jm bặt k dám khóc nữa

- " hức, hức..." nó khóc nhìu wá nên nấc, làm hắn thấy tội

- ngoan. Đây là nhà bé àk

- nó bây jờ ms nhìn xung quanh thấy k fải nhà m thì lắc lắc đầu rồi lại khóc lớn" oa oa oa. Ba mẹ đâu rồi" rồy lao ra khỏi phòng

- trong phòng" chết tiệt, mình đã nói đồng ý rồi mà còn jở trò này, khốn kiếp đều tại cái hôn ước kia"

2. Chương 2 : Người Con Trai Đó Là Ai Z?

- nó lao ra ngoài chạy xuống cầu thang thì " rầm" nó ngã cầu thang vs tư thế mông trổng lên trời hận đời phá đá úp mặt nền đá phá đá thì sao
- ui ya, đau wá đi huhu

- hắn thấy rầm cái thì lao ra ngoài chạy tới đỡ nó dậy thì mắc vào chân nó cũng ngã vs tu thế tương tự nó, hắn bực mình quát "cô đi k có mắt àk cô ngã thì ngã 1m đi còn kéo tôi theo đúng là điên mà. Hừ" hắn bật dậy

-mắt nó ngấn nước, tay chảy máu" hức. Người ta có cố ý đâu"

-hắn thấy thế dịu giọng" thôy xl, cô có sao k"

-" có. Đau tay wá. Huhu" có người hỏi nó ăn vạ ngay

-" thôy đứng lên ra kia tui đi kiếm dụng cụ y tế nói là làm, 5p sau hắn quay lại băng bó cho nó

-" ba mẹ tui đâu" nó thấy hắn tốt vs nó thì ngây thơ hỏi

-" ba mẹ cô làm sao tui bít" hắn ngồi cạnh nó dựng lưng vào sofa mở tivi vừa nói

-" Tuyết Linh có đt kìa ..." đt nó kêu

-" a nhô ba àk, con đang ở đâu z" nó hỏi

-" àk con đang ở BT nhà bên đó mua vs ck con đó" ba nó vui vẻ nói

-" ck là sao, con chưa cưới ai mà" nó nói

-" con k nhớ hôm wa ta nói j sao" ba nó gắt

- a nhớ rồy

-" tốt. Vậy nhớ mạnh khoẻ nha con gái" rồi ba nó cúp máy

- ơ. Khoan đã ba vậy người đó là ck con àk

- phải đó. Hạnh phúc nha. Ta và mẹ con sẽ đi du lịch 1Tuần sẽ k có liên lạc vs 2 đứa đâu nha. Byebye

- về phần hắn trực tiếp gọi cho ba mẹ" ba mẹ làm j z"

- bọn ta chỉ sợ con thất hứa thôy. Hjhj

- hj cái đầu ba, sao trong nhà lại có 1 con bé, người ba bảo đâu

- chính là nó đó

- kái j cơ, nó là con nít thì đúng hơn

- haha. Nó đúng là rất jống trẻ con nhưng mà 18t rồy đó

- hừ. Hắn thở hắt ra

- àk. Ta đã chuyển hồ sơ của con vào trường con bé đang học đó

- vâng con bít rồy

-" hả tên đáng sợ đó là ck mình" nó lẩm bẩm

- cô nói j đấy

- k có j đâu mà. Hjhj

-5h30p " ông xã ơi.....! " nó gọi hắn

-hắn đang uống nước thì bị sặc" khụ khụ..."

-" ông xã ơi, cho e đi ăn cơm đi e đói bụng" nó chui zô lòng hắn cọ cọ đầu vào lòng hắn jống như làm vs mẹ vs ba

- nó làm z khiến hắn vừa buồn cười lại thấy thích thích

-" đi mà ông xã e đói bụng" nũng nịu trong lòng hắn

-hắn đang định k cho nhưng mà lại dơ cờ trắng đầu hàng trc chiêu chí mạng này của nó

- hắn và nó đi bộ đến nhà hàng 5sao gần đó

- ở nhà hàng 5sao nó và hắn bước vào thu hút nhiều ánh mắt của mọi người, nam thanh nữ tú

- hắn đc phụ nữ nhìn vs ánh mắt đắm đuối con cá chuối

- nó đc nam jới nhìn vs ánh mắt thèm thuồng khiến hắn khó trịu, trừng mắt nhìn mấy tên đó

- 2vị dùng j tên bồi bàn ra

- cho tôi 1 bít tết 6phần chín, canh cá thu

- còn nó" cái này, cái này, cái kia,.... Kiến hắn và mọi người xung quanh trố mắt

- gọi nhìu z? Ăn hết k

- hết chứ sao

- 20p sau, ở đó có ai thì có bấy nhiền cái miệng há ra hết cỡ

- nó xoa xoa bụng, nó quá

-" phục vụ tính tiền" hắn gọi

- của quý kháck là 4tr475

- hắn rút tờ ngân phjếu 5tr " k cần thốy" rồi nắm tay nó kéo đi làm nó ngượng đỏ mặt

- lúc đi qua hẻm nhỏ thì co 10 tên bao vây. (Mấy tên này là mấy tên trong nhà hàng nhìn nó ý)

-" đứng lại" tên to con, jống cầm đầu nói

-" chuyện j" hắn lãnh đạm. Khiến bọn kia k rét mà run, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh

- thằng kia khôn hồn thi để con nhỏ đó ở lại tao tha cho mày

- 0k.

- tốt

- ơ. Huhu

-" haha. A cứu e, e cho a j nào? " hắn ôn nhu hỏi

- hức. A mún j cũng đc mà. Huhu

- đc rồy nhớ đó k đc nuốt lời

- ukm. Hưá mà ngoéo tay

-" ngoéo tay, uk đc" rồi 2 đưá ngoéo tay

- 2 đứa kia ns xong chưa

-" rồi. Bây jờ tao đổi ý" jọng lãnh đạm

-vậy đừng trách tao. Lên ae

- 9 đứa lao lên

- nó núp sau lưng hắn

- 3 tên lao tới hắn dơ chân lên tên chạy lên đầu ăn đạp bay về sau đè 2 tên đằng sau nằm rên rỉ

-2 tên cầm gậy chạy đến đáh hắn 1 tên bên phải, 1tên bên trái hắn cúi xuống thế là " bụp" 2 tên đập vào đầu nhau nằm lun mấy tên kia sợ tên thứ 6 địh đạp hắp, hắn nhanh như chớp nhảy lên 1gối vaò mặt tên đó, bọn kia há mỏ vứt gâỵ chạy mất, tên cầm đầu đứng há mồm bất động mất mấy jây rồy ms chạy, nó cầm cục đá bên đường ném trúng đầu tên kia, làm hắn ngã rồy ns

-" đừng để ta gặp lại ngươi, k ngươi chết chắc, haha"

3. Chương 3 : Lời Hứa Ngu Ngốc

- Wa a giỏi võ thiệt nha
- hừ cô khinh thường tui wá đó, về thôy

- phòng khách nhà của nó và hắn " ahem, nhớ nói j k nhỉ" hắn ám chỉ nhưng nó ngốc lắm k hỉu

-" tui nói j" nó ngây thơ vô số tội

-" hừ lúc nãy cô hứa" hắn gắt

- ak nhớ rồy

- tốt.

- bây jờ a mún tôi làm j

- àk. Thứ nhất gọi a xưng e

- 0k. Chuyện nhỏ, j nữa

- haha, đó là làm theo những j tôi nói

- haha. 0k lun

- rất tốt. Bây jờ đi lấy cốc nước cho tôi

- 0k đợi tý

- nước đây

- ngoan đó, hôn tui cái coi

-" hôn" nó sửng sốt nhắc lại

- cô có chịu làm k

- đc rồi tui làm

- tui ?

- àk k e làm

- rồi nó nhắm mắt cúi xuống jống trong mấy bộ fim nó xem, cảm jác môi chạm môi thật ngọt ngào, hắn kéo cổ nó xuống hôn nó 1 nụ hôn sâu, 2p trôi qua mặt nó cắt k còn jọt máu hắn ms thả ra, nó thở hổn hển, phục hồi lại tinh thần mặt đỏ như quả cà chua lao lên phòng

- đúng là ngu mà sao lúc đấy lại hứa vs hắn, nhưng lại mỉm cười đưa tay lên môi "cảm giác đó thật ngọt nha"

- hắn ở dưới thì mỉm cười vs thành quả cuả mình, tay k tự chủ mà đưa lên môi ( từ sáng gặp nó, hắn cười nhiều hơn mà hắn lại k để y điều này nản wá)

4. Chương 4 : Ngày Đi Học Xui Xẻo

- 6h, phòng nó " khò khò..."
-" bà xã ơi, chịu dậy đi học chưa" hắn gọi lần 1

-" khò khò..."

-" dậy đi học, bà xã" lần 2

-k tiếng trả lời

-" k dậy ck zô đoá" lần 3

-" khò khò..."

-hắn bực mình đạp cửa zô "rầm"

- nó vẫn ngủ "khò khò"

- hắn đi đến jường nó dựt lun cái chăn

- mẹ cho con ngủ thêm 5p nưã đi

- bx em mở mắt ra xem tui là ai

- hừ. Nó mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn ở xát mặt m thì tiện tay tát hắn 1p, nhưng hắn nhanh wá tóm tay của nó lại

- là a, e có chịu dậy đi học k 6h45p rồy

- hả. Nó bật dậy lao vào vscn 5p sau hắn và nó ở phòng khách" nhanh lên mụôn rồy

- haha. Ăn sáng đi rồy đi

- còn 10p là muộn rồy. Nhanh lên

- haha. Bây giờ chưa đến 6h30p

- kái j a lừa e.

- k như vậy e chịu dậy sao

-" đáng ghét, giận lun" nó quay mặt đi hướng khác

- xl, bx mà

- ứ thèm chơi vs a nữa

-" ngoan chiều cho ăn kem" hắn phải sử dụng chiêu nhạc mẫu dạy hôm qua

-" thiệt hông" mắt sáng long lanh, làm tim hắn lỗi nhịp

- thiệt đó, ăn sáng nhanh còn đi học

-" yes sơ" vui vẻ trả lời

- 6h50p " e vô lớp trước đi tý a zô sau

-" vâng. Bye ông xã" tặng cho hắn cái thơm lên má

-" uk. Bye bà xã" rồi hôn lên môi nó nụ hôn nhẹ, làm mọi người xung quanh ganh tỵ có, ngưỡng mộ có, và có 3 ánh mắt hình viên đạn của (hèhè sau sẽ pít)

- hắn đến trước phòng hiệu trưởng gõ cửa " mời vào"

- chào, thầy

- àk, vâng chào thiếu gia. Tui đã đc nghe chủ tịch nói rồi, thiếu gia sẽ học lớp 12a1

- thask thầy nha

- hắn bước về lớp

- àk em đây rồi cô tìm e mãi

- hôm nay lớp ta co thêm 4 h/s mới

- là trai hay gái z cô

- để bạn tự giới thiệu nha, các e vào đi

-" xin chào, mình tên Lã Huệ Huệ, mong đc júp đỡ" rồy nhún cái rất điệu

- mấy nam sinh: ôi! Tim tôi

-" chào các bạn mình tên là Châu Bảo Ngọc, mong đc júp đỡ" nháy mắt 1 cái vs cả lớp

-nam sinh 1lần nữa: ôi! Tim tôi thêm lần nữa chắc chết wá

- chào, mình tên Lý Mỹ Như, mong đc júp đỡ

NV mới:

- Lã Huệ Huệ: 18t, xinh đẹp, giỏi giang, tàn nhẫn, là tiểu thư công ty điạ ốc lớn thứ 4 châu âu, chiều cao: 1m72, IQ: 275

- Châu Bảo Ngọc: 18t, xinh xắn, đáng yêu, thông minh, độc ác, tiểu thư công ty bất động sản lớn thứ 3 châu á, chiều cao: 1m70, IQ: 250

- mấy nam sinh: ôi! Cấp cứu

- chaò, tui tên Vũ Tuấn Anh,không mong júp đỡ

- mấy nam sinh "kiêu thấy ghét" thì nhận đc hàng loạt viên đạn từ các nữ sinh

- ns1: ôi! Đẹp trai wá

- ns2: ôi! Tim tôi

- ns3: cấp cứu

- rầm "thôy ngay" cô giáo đập bàn quát

- àk các em chọn chỗ đi

- hắn thẳng tiến chỗ nó, làm tan nát cõi lòng cuả các nữ sinh

- còn 3 ng kia lủi thủi xuống cuối bàn

- bỏ lại bao ánh mắt tiếc nuối phiá sau

- jờ ra chơi " bx mua a lon nc ngọt"

- mang tiền đây

- nè hắn rút tờ 5chục đưa cho nó

- tại canteen " TL ơi"

- có chuyện j sao

-" về ra sau trường mình có chuyện mún ns đừng nói vs TA nha" cô nói

- uk. M sẽ k nói

- ukm. Về gặp nha

- 10h45p

-reng reng. Nó vọt lẹ ra sau trường làm hắn mất dấu

- TL bạn đến sớm z

- hìhì. Phải đi nhanh k TA anh bắt đc

-" hừ. Rất tốt, bây jờ bọn t hỏi mày chịu tránh xa a TA k"

- cô túm tóc nó kéo lên

- á, thả tui ra

- tao hỏi mày lần nữa có tránh xa anh ấy ra k

- á, a ấy là ck tui tránh sao đc

-" mày, đánh nó đi 2 đứa kia" cô ra lệnh

-" hay lắm cuối cùng cũng đc ra tay" BN nói

- rồy HH đá 1p vào bụng nó

- a, huhuhu

- hắn đang đi tìm nó thì nghe tiếng khóc của nó thì chạy ra " dừng tay lại"

- a TA k fải như a thấy đâu

- hừ biến đừng để chuyện này xảy ra lần nữa nếu k các ng biết tay tôi

-" tui bay đi" rồi ca 3 ng chạy biến

- Bx e sao rồy

- hìhì. K sao đâu

- k sao ma khóc. Sao mà ngốc wá lần sau có việc j phải nói vs anh trc bít chưa, bít a lo lắm k

- bít rồy mà

- đi về thôy

-" về thôy" vui vẻ kéo hắn đi

- 11h15p ở nhà

- nó lại nhảy vào lòng hắn nũng nịu " ôx, e đói bụng cho e đi ăn đi" lúc nào nó chơi chiêu này là hắn đầu hàng vô điều kiện

- đi nào

- vẫn nhà hàng cũ và vẫn món cũ

- những người ms đến thấy nó ăn thì vẫn há mỏ, dụi mắt, xem nó có phải ma đói ráng thế k

- 2h30p chiều

- lúc sáng a baỏ chiều cho e đi ăn kem mà, chiều rồy đó

- đc rồy thay quần áo đi

- 10p sau, nó xuống vs quần jean xah, aó thun hình con mèocộc tay màu trắng vàng nhìn rất đáng yêu

- hắn mặc quần jean đen mài rách. Áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai nâu nhìn rất bụi

- hắn và nó lên con xe đạp thể thao của hắn lượn đi chơi khắp phố

- hàng kem

- có loại nào mang hết ra đây

-" hả. E ăn hết đc sao" hắn ngạc nhiên

- bà chủ quán " đối vs nó hôm nay là ít đó, mọi khi phải gấp 3 lần"

-" hả" hắn há hốc mồm

-" bác này" nó nhắc nhở bà

- àk xl, hôm nay đi vs b trai bác quên mất. Hjhj

5. Chương 5 : Bị Bệnh

- đang lượn quanh thành phố thì trời đổ mưa to
-hắn dừng xe vào quán nước ven đường

- a mưa kìa, mình tắm mưa đi a

- e điên àk. Về tôí ốm thì sao

-" đi mà" nó cọ cọ đầu vào ngực hắn, nũng nịu, làm những người ở đó bụp miệng cười

- hắn trịu thua chiêu này của nó, đành" thôy đc rồy đi 1 vòng thôy nha"

-" yes sơ" chồm lên hôn vào má hắn 1 cái

-đi đến cả người ướt sũng

- hắt xì

- haha. Mũi e đỏ kìa, về nhà thôy

- vâng. Lạnh wá

- ôm a cho hết lạnh sắp về tới nhà rồy

-6h30p ở nhà

- hắt xì

- e đi tắm đi k cảm lạnh bây jờ

- e đi liền, hắt xì

-hắn cũng đi tắm, hắn tắm xong xuống nấu mì tôm

- bx ơi e tắm xong chưa

- xong rồi

- vậy xuống ăn còn đi ngủ

- á a bít nấu cơm àk

- haha. K có cơm có mì tôm thôy

- cũng đc

- ăn xong " a nấu rồy e đi rửa bát đi

- e k rửa

- e quên lời hứa àk

- đc rồy e đi rửa

- trong bếp " choang"

- oa oa oa

-" sao vậy " hắn vội chạy vào

- oa oa oa, đau wá oa oa

-" hả đứt tay rồy" hắn chạy tới bế nó ra sofa ngồi, còn mình đi lấy đồ y tế băng cho nó

-" xong. E ngồi đây xem tivi đi, a vào trong dọn dẹp

- 5p sau hắn dọn xong

- chán wá a mở phim xem đi

- e mún xem phim j

- á phim đó đi, có đánh nhau kìa

- 9h, lúc hết phim còn có cảnh xx0x, làm mặt hắn đỏ bừng

-" họ đang làm j kia" nó ngây thơ hỏi

- àk kái này e k nên bít

-" sao mà k nên chứ nói cho e đi" nũng nịu

- hừ. E đòi đó nha, họ đang x0x0x0x

- hắn nói mà mặt nó đỏ bừng bừng

-" e đi ngủ đây" xấu hổ wá nó chạy lên phòng

- làm hắn cười ngặt nghẽo 9h30

- hắn lên ngủ thì thấy k an tâm về nó nên đẩy cửa yo, thì thấy nó đạp chăn đi cả người nóng bừng

-" đáng ghét, sốt mất rồi" hắn lại kéo chăn đắp cho nó rồi đi lấy khăn ướt cho nó

- cứ đắp vào là nó đạp ra, hắn bực mình lên nằm ôm nó đắp chăn ngủ, cảm nhận đc sự ấm áp nó rúc rúc đầu vào ngực hắn

- sáng hôm sau, nó và hắn vẫn đang ngủ thì đt hắn kêu, hắn vẫn nằm im ôm nó ngủ, đến hồi chuông thứ 3 hắn ms bắt máy" alô"

- hèm. huynh đệ ngươi về VN mà chẳng chịu nói vs ta 1 tiếng

- hừ k phải k nói vs ngươi mà là ta bị woánh thuốc mê tống qua đâz

- omg, đúng là ba mẹ ngươi có khác ha

- thôy im đi, chiều gặp quán cũ

-" ok ok" rồy hắn tắt cái rụp

- hứ nhà jàu mà sợ tốn tiền điện thoại, đúng là lạ

- nó dụi dụi mắt ngồi dậy thì thấy mình bi ôm cứng ngắc

-" a, anh làm j trên jường e" nó la ầm lên

- e k nhớ j sao

- kái j chứ tối qua e lên phòng là ngủ lun mà, huhu, a đột nhập phòng e, huhu" nó khóc ầm lên

- e đừng nói bừa nha, để a nhắc lại cho nghe nha £€+¥¤?.!1)(/@€£%§#=~¿

- hả

- như vậy đó

- vậy hôm nay nghỉ àk

- đúng đó, thôy dậy đi ăn, à đi tắm đã

- rồy hắn kéo nó vào tắm

-trong phòng tắm" a a a a"

- 20p sau

- nó bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mặt đỏ hơn cả cà chua

- hắn bước ra cũng như vậy nhưng mặt mày vui vẻ

- 3h30p chiều

- nó vẫn đang ngủ

- hắn lẻn ra khỏi nhà đi tìm ông bạn chí cốt

- quán bad lớn nhất thành phố trong 1 góc quán có 2 ng con trai mang vẻ đẹp hoàn mỹ đang ngồi nói chuyện

-bla blô bly ble .....

- 4h chiều ở nhà

- oa oa oa, TA ơi a đi đâu rồy, oa oa oa

- quán bad " thôy chết 4h rồy nguy to"

- sao z ?

- chết t rồy m ơi, t về đây

- ơ thằng kia, đợi vs

- t về đây

- hắn vừa về đến nhà đã thấy nó ngồi ở chân cầu thang khóc bù lu bù loa " oa oa oa a đi đâu rồy"

- vk ơi a về rồy nè

- nó thấy hắn thỳ lao lun vào lòng hắn" huhu. A đi đâu z"

- a đi co chút việc, sao mà ở nhà khóc nhè z

- hức hức. A ..hức đi có ..hức bít người ta ..hức sợ lắm k hức. Oa oa oa

- cho a xl, a mua kem cho e nè

- hức ... Đâu .. Hức

- ngoan đi rửa mặt đi rồy ms cho

- 5p sau

- kem của em đâu

- đây nè

- nó ăn 3p hết sạch 5 hộp kem

- nhìn e ăn kia, dơ wá

- nó định lấy tay lău thì hắn lắm lấy tay nó" k đc lău thế, lău z nè" rồy hắn cúi xuống liếm liếm môi nó 3p sau nó k chịu nổi nữa đẩy hắn ra, mặt cắt k còn jọt máu, hộc hộc

- đáng ghét lần nào cũng z hết

6. Chương 6 : Gặp Lại Bạn Cũ Và Những Người Bạn Mới

- àk đúng rồi tối nay a có 1 buổi tiệc e đi vs a nha
- tiệc sao e có đi" mắt sáng rực

- 7h. E xong chưa

- xong rồi m đi thôy

- hôm nay nó mặc 1 cái váy lệch vai dài đến đầu gối màu trắng có cái nơ vàng làm đai đeo nhìn dễ thương

( bùn ngủ wá sr mọi người lúc nào rảnh mình sẽ post típ nha) Sắp phải đi học rồy, pi jờ tặng 1chút quà nha

- hắn mạc bộle đen, nhìn rất đẹp nha, rồi 2 đứa lên con BWM của hắn đến nơi tổ chức tiệc

-" a anh TA tới rồi kìa" mấy cô tiểu thư hét lớn

-" đúng là đẹp trai mà, nhưng con bé xấu xi đi theo a ý là ai z nhỉ" mấy tiểu thư hỏi nhau

- k pít

- 8h tại đại sảnh

- ông chủ buổi tiếc cầm mic nói " hôm nay là sinh nhật con gái tôi, tôi tổ chức tiệc này để tìm ck cho nó. Ai muốn thì hãy cố gắng nhé, nào con ra đi"

- chào tất cả mọi người, e tên là Nguyễn Na Na, hôm nay là sinh nhật tròn 17t của e chúc mọi người vui vẻ

-" oa, dễ thương qúa à" mấy nam công tử

- ở 1 góc khác có 1 cô gái xinh đẹp nhìn thấy nó thì gọi lớn "TL ơi mình ở đây nè" giọng nói vs volum lớn làm nhìu người để ý

-" a, xl, mọi người cứ típ tục. Hihi" rồi chạy đến chỗ nó

- a, Kỳ Như

- j chứ, e bít người đó àk

- phải, đó là bạn thân của em đó, nó quá nứơc ngoài du học

- ồ, thì ra là z

- TL tớ nhớ cậu quá àh. Huhu

- kái cô kia cấm ôm vợ tôi

- vợ j chứ

-" là chồng sắp cưới của mình đó" mặt đỏ rúc vào ngực hắn làm cho KN há mỏ

-" cô ngậm miệng zô kẻo ruồi" anh ở đâu chui ra nói

- kái tên khốn kiếp sao anh cứ bám theo tui z

-" hả thằng kia mi bít con nhỏ này" hắn hỏi nó

( a muộn học rồy, 10h về m post típ nha. Sory mọi người )

-" k chỉ là biết mà là rất quen nha" anh gằn từng chữ - ủa, thằng kia mi ms về sao quen nhỏ này đc" hắn nói - chuyện là zậy nè" hôm qua mi về ta cũng về, đang đi thì con nhỏ kia nó chọi cục đá làm xe tau có kái lõm đó mi, lại còn đạp tau 1phát nữa chứ, hứ" anh nói mà nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống - nè tại anh đi xíu tông chết tui chứ bộ - hắn và nó" hahahaha. Đau bụng wá" - " haha. KN ơi cậu thật lợi hại qúa" nó cười lớn trêu KN - im ngay cho mình - nó im bặt, hắn vẫn cứ cười -" thằng kia im ngay" anh gắt -" haha. Huynh đệ con xe yêu qúy của ngươi bị lõm chỗ nào z" hắn nói -" à anh ta là ai z" nó lay lay tay hắn hỏi làm hắn ngưng cười quay wa nó - à hắn là bạn a -" à đây là vợ ngươi ấy hả, dễ thương quá đi " định chạy lại ôm nó thì hắn kéo nó vào lòng làm anh ôm xịt -" thằng kia vợ bạn cấm đụng, mi chưa nghe câu này sao" hắn gắt -" j chứ bây giờ ngừơi ta dùng câu , vợ bạn cứ đụng" anh nói vui vẻ -" tên dâm tặc dám làm vậy vs bạn ta" rồy KN đạp cho hắn và anh mỗi ngừơi 1phát rồy kéo nó chạy đi, khiến hắn đơ mấy giây ms đuổi theo " ơ trả vợ cho tui" - còn anh thì đứng đấy ôm chân" au ui, đau wá má ơi, nhất định cô sẽ chết vs tui" - hắn đang đuổi theo thì NN chặn lại " a nhảy vs e 1 điệu nha" -" không" lãnh đạm trả lời -" anh nhận lời nv chính buổi hôm nay đi" mấy người nhìn thấy thì ns, làm hắn đành nhận lời - về phần KN và nó" hộc hộc, stop mình mệt wá nghỉ tý đi" nó dùng ánh mắt cún con nhìn KN chớp chớp - chắc họ đuổi k kịp đâu, ngồi nghỉ ở đây đi -" nè, KN nhảy vs tui 1 bài đi, năn nỉ đó" anh bị mấy tiểu thư đeo bám thấy KN thì năn nỉ - KN hiểu nên đồng ý "0k" - cám ơn. Nhìu - về phần nó đang ngồi ăn thì thấy hắn vs NN nhảy cùng nhau thì mặt xệ xuống mếu chuẩn bị khóc thì có 1 người con trai ra - a có thể mời e nhảy 1 bài k - nó suy nghĩ "hừ. Hắn nhảy vs người khác mình cũng có thể nhảy vs người khác" -" 0k. Nhưng tui k biết nhảy đâu đó" nó đồng ý - k sao a sẽ dạy e, tại vì e rất dễ thương -" hihi". Đc khen nó rất vui - lúc nó và người đó chuẩn bị nhảy thì hắn nhìn thấy " xl, a có việc" hắn nói vs NN làm ả sôi máu - nói rồi hắn chạy ra chỗ nó kéo tay nó làm nó và người kia bất động " đi về" hắn ra lệnh, hắn đi trước nó lẽo đẽo đằng sau đi jống con nít bị bắt sai tại trận - trên xe " e giỏi lắm, dám nhảy vs người khác" hắn lãnh đạm - huhu. E biết lỗi rồy -" vậy về nhà a sẽ phạt e, đánh vào mông e nhé" hắn mỉm cười - đánh sao. Huhu đừng đánh vào mông e mà. huhu - vậy thì hay búng tai nha - k đâu đau lắm - vậy e múôn sao -" tét tay nhá" mắt long lanh nhìn hắn - hừ. Đừng mơ về a sẽ có cách phạt e - huhu. e biết lỗi rồi huhu end chap6 Ý quên NV mới: - Nguyễn Na Na: 17t, xinh đẹp, ác độc, mưu mô, muốn j là phải có bằng đc, là tiểu thư tập đoàn dầu khí lớn thứ 2 châu á, chiều cao: 1m70, IQ: 230 - Trần Kỳ Như: 18t, xinh đẹp đáng yêu, tốt bụng là bạn thân của nó, tiểu thư công ty kinh doanh nhà hàng, khách sạn lớn thứ 2 châu âu, chiều cao: 1m72, IQ: 225 - người đó: Triệu Tuấn Kiệt, 18t, đẹp trai, là kẻ thù của hắn, công tử tập đoàn bất động sản đứng đầu, châu á , âu , mỹ, chiều cao :1m78, IQ: 275

7. Chương 7 : Hình Phạt( Nguy Hiểm Vs Trẻ Dưới 16t)

- ở nhà 9h
- đi ngủ anh ha

- đi ngủ à, tốt thôy

-" đi thôy" vui vẻ về phòng thì hắn nói

-" chờ phạt xong đã" hắn cười tươi

-" hả. Tha cho e đi" nó mếu máo

-" k đâu k thể tha vì tội này được" rồy cúi xuống hôn nó k thả ra, bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường rồy xoay người nó để nó đè lên mình, vuốt ve nó

- ưm ưm

- 5p sau, cả người nó trần như nhộng

-" ưm ưm hắn cứ vuốt ve và hôn khắp người nó

-" lần sau còn dám k" hắn sắp k trịu nổi

-" ưm, lần sau e k dám nữa, ưm ưm, nhột wá" nó rên rỉ nói

- nhớ đó, rồi hôm đó nó đã thuộc về hắn

- 6h, nó ngủ dậy thì thấy chỗ giữa 2 đùi đau nhức

- e dậy rồi à, chỗ đó còn đau k

- huhu. Vẫn đau, vậy mà hôm qua a bảo ngủ dậy sẽ hết đau. Hức hức

- tý nữa sẽ hết đau

- k tin, a toàn lừa e thôy

-" lần này k lừa e thiệt đó" rồi bế nó vô phòng tắm

- 20p sau, " hết đau chưa" hắn ôn nhu hỏi

-" nó mặt đỏ cúi đầu gật gật" rất đáng yêu nha

- vậy giờ mình đi ăn còn đi học

- vâng

- rồi hắn nắm tay nó kéo đi

-6h30p, ở quán ăn

- no chưa

-" e no rôì" nó vui vẻ

end chap 7

8. Chương 8 : Tranh Cãi Giữa Bạn Bè

-6h55p tại trường
- nó và hắn nắm tay nhau vào trường

- e đi vào lớp trước đi a có tý việc

-" vâng. E đi nha" rồi hôn vào má hắn, nhảy chân sáo về lớp

- còn hắn thì đi về wc để giải quyết nỗi buồn thầm kín

- trong lớp " các e trận tự, hôm nay lớp ta có thêm 2 bạn mớí, các e vào đi" giọng oanh vàng của cô chủ nhiệm mới cất lên

-" chào tất tần tật các bạn m tên Trần Kỳ Như, mong giúp đỡ" giọng nói volum lớn vang lên

-" ôi! Sao lại có người đẹp thế được nhỉ? Ôi tình yêu cuộc đời tôi" mấy nam sinh gieo hò

-" chào cả lớp, m tên Trần Gia Bảo, mong đc giúp đỡ" thân thiện tặng cả lớp nụ cười tươi và cái nháy mắt

-" hứ. Xấu thấy mồ" mấy nam sinh, nó và KN đồng thanh

- làm anh đang cười thì méo mặt

-" ý a đừng nghe bọn nó nói bừa a là tình yêu của e" mấy nữ sinh reo hò, càng khiến khuôn mặt a méo mó

-" rầm. Im hết" cô giáo đập bàn quát

- bây giờ 2 e chọn chỗ ngồi đi

- anh xuống chỗ đằng sau nó ngồi

- tất nhiên là KN lao xuống chỗ nó ngồi " ơ, chỗ này có người ngồi rồi" nó nói nhỏ

-" kệ xác tên đó là ai cũng cút" rồi ném cặp hắn xuống

- ở ngoài cửa hắn đá rầm cái " chỗ đó là chỗ của tôi

-" kệ a, a chưa nghe câu đi ăn cỗ về mất chỗ à" KN hất mặt, làm hắn sôi máu

-" KN cậu cẩn thận đó" nó nói nhỏ

- hắn nhìn lên cô giáo mỉm cười ngọt ngào làm cô giáo hám trai đẹp đỏ mặt " cô chỗ kia là chỗ của e, bạn kia cướp chỗ của e" hắn nói rất nhỏ nhẹ

-" e kia xuống dưới ngồi để T.A ngồi đó" cô giáo quát, làm KN lủi thủi xuống phiá dưới, hắn vui vẻ về chỗ của mình

- còn 3 con mắt

( của ai thì tự hiểu nha, m quên tên rồi hihi )

-" a ấy chưa từng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ a ấy yêu con bé đó đến vậy sao " 3 người có chung 1 suy nghĩ - reng reng, 4 người họ kéo nhau xuống căngteen

-" vợ ơi ăn kem nè" hắn cầm hộp kem lắc lắc, mặt hiện rõ chữ vui to tướng

-" đâu mang đây" nó chìa kái tay thon dài trắng nõn ra

-" mún ăn thì thơm chồng 1 kái" hắn chìa má ra

- nó đang định thơm hắn thì nó bị KN kéo lại,

-" oẹ, thôi đi buồn nôn wá" anh giả vờ bùn nôn trêu hắn

-" biến đi thằng kia, hỏng hết đại sự cuả tau"

-" hứ. Đại sự đó thì về nhà mi mà làm, k pít đây là nơi giáo dục những tâm hồn trong sáng à" anh chắp 2 tay mắt long lanh ngẩng mặt lên trời

- nó, hắn và KN " oẹ, bùn nôn quá tên kia ngươi mà trong sáng thì trên đời k ai không đen tối" cả 3 đồng thanh

- làm mặt anh đen xì như cục than " sao mọi người lại nói thế. Hức hức" anh giả vờ khóc

-" thôi kệ hắn mình ăn đi còn vào học" hắn nói

- reng reng. Anh vẫn cứ giả khóc cầu mong sự thương sót của 3người kia

-" thôi mình vào lớp đi" KN nói, rồi 3 đứa kéo nhau vào để mình anh đang giả khóc ở lại

-" ơ, đợi với" hết khóc chạy theo

-" ơ, không phải ngươi đang khóc sao nín nhanh vậy" nó tưởng anh khóc thật đâm ra ngạc nhiên hỏi. Nhưng câu này giống câu trêu anh hơn

-" ờ, thì... Thì..." anh nói mãi chả nói đc

- thì là khóc giả vờ nên nín nhanh là phải" KN nói, làm anh cúi đầu mặt đỏ

-" hahahaha" cả 3 vừa đi vừa cười, người ta không pít tưởng là bệnh nhân viện tâm thần trốn viện

-" hừ. Mấy người đồng minh trêu tôi, giỏi lắm không thèm chơi vs mấy người nữa" anh ngại wá hoá giận chạy lên sân thượng

-" ơ, thằng này hôm nay lạ gê" hắn ngạc nhiên nói

-" ê, 2 trêu hắn trước đi mà dỗ hắn đi nói rồi nó chạy về lớp

-" cô trêu hắn nhìu hơn tui nên cô dỗ hắn đi" rồi hắn cũng chạy theo nó

- bx, đợi a vs

-" ơ, đúng là 2 vợ chồng KN lắc đầu rồi lên sân thượng

9. Chương 9 : Chỉ Vì Dỗ Dành Tên Đáng Ghét

- trên sân thượng
-" cô lên đây làm j" lãnh đạm hỏi

" cho tui xl nha, hjhj không cố ý trêu anh đâu" KN nhỏ giọng, đứng lắc lư nhì rất đáng yêu làm tim anh loạn nhịp

-" a cho tui xl mà mún tui làm gì cũng đc" cầm tay anh lắc lắc

-" thiệt làm j cũng được k" anh dò hỏi

- thiệt KN gật đầu khẳng định, anh rút trong túi quần ra 1cái bút và 1tờ giấy( a! tên này lợi hại chuẩn bị trước vũ khí ) loay hoay viết j đó, 1lúc sau

- cô ký zô đi

- kái j đó đưa đây xem" KN chìa tay trắng hồng của mình ra

-" hợp đồng bạn gái 1tuần " KN đọc vs volum lớn, làm anh phải bịt tai lại

- cô ns rồi bây jờ thì ký đi

- đc rồi ký thì ký có 1tuần thôi mà

-" xoẹt! Xong đây nè, bây jờ k đc dỗi nưã đâu đó"rồi đưa cho anh

- 0k 0k. Bây jờ mình đóng dấu jống trong phim nha

-" hả j chứ... Ô" chưa nói hết thì a cúi xuống hôn KN, khiến KN k kịp phản ứng, đứng im cho anh hôn, 5p sau, anh thả KN ra

-" hộc hộc, tên đáng ghét a bít đây là nụ hôn đầu của tôi không" định tát hắn

- nếu e đánh a, a sẽ hôn e típ đó

( chưa j đã e, đúng là chuyển xưng hô nhanh ge) - ngồi trong lớp KN buồn bực, còn anh rất vui vẻ, hả hê

-" vợ à 2 người này sao vậy nhỉ" hắn lấy ngón trỏ xoay xoay ngang đầu

-" hix. E sao biết từ lúc 2 người họ về đã vậy rồi" nó ngây thơ trả lời

- reng reng, " cuối cùng cũng đc về" nó mệt mỏi nói

- ở cổng trường " bye bye 2ng" hắn nắm tay nó nói

-" ờ, bye" rồi hôn KN 1cái rồi chạy lên xe

-" hả, chuyện j đây trời" nó và hắn há mỏ

-" hừ. Là tại 2người bắt tôi đi xl hắn đó. Huhu" rồi KN bật khóc

-" hihi. Cho tụi mình xl nha" nó nói

-" xl nha, tui lại để cô đi xl tên sắc lang đó, hihi. Hắn cũng tốt lắm đó" hắn cười nói

-" tốt cái đầu anh" rồi đạp vào chân hắn rồi chạy ra xe của mình

( hèm. M post đến đây thôi lúc nào rảnh sẽ post típ) - 3ngày đi chơi vs anh KN đã có tình cảm vs anh thì anh lại bị bố mẹ gọi về

- 7h15p, tại lớp

-" hazz! " KN thở dài

-" làm gì mà cứ thờ dài hoài z" nó và hắn hỏi

-" hazz! Tên GB đi đâu mà lâu về thế nhỉ" thở dài nói

-" haha. Cô/cậu nhớ tên đó sao" nó và hắn cười nói

-" hứ. Ai mà nhớ tên đáng ghét đó chứ KN mặt đỏ cúi đầu

-" đúng là nhớ rồi. Hắn ms đi chưa đến 1ngày mà đã than thở" hắn nói, làm nó bụp miệng cười

-" tui k có nhớ" KN gân cổ lên cãi

-" uk. K nhớ mà là rất nhớ đó. Haha" nó trêu

- hix. 2người bắt nạt tui

- reng reng. Jờ ra chơi, tại cănteen

- bx ơi 2người này thích nhau nha

-" sao a biết" nó ngây thơ hỏi

- trời ơi. E ngốc quá, người ta nhìn vào là bít ngay

-" 2ngừơi kia nói xấu gì tui đó" KN tay chống hông quát

-" đâu nói gì đâu" hắn thản nhiên

-" a ý bảo... Ô" chưa nói hết thì hắn hôn nó làm nó k nói đc nữa

-"xuỵt, k đc nói" hắn để ngón trỏ lêm môi

-" ừm" nó gật gật đầu

-" bảo j" KN trừng mắt hỏi

-" a ý k bảo j. Hihi" nó cười gượng

-" hừ. Cứ ra vẻ bí mật" dậm chận ầm ầm đi đến bàn nó và hắn

-" thấy chứ, k có tên kia ở đây con nhỏ này rất mau giận nha" hắn nói thầm vào tai nó làm nó cười nghiêng ngả

-" im ngay" KN mặt hầm hầm nhìn nó, làm nó sợ quá nhảy vào lòng hắn rúc rúc, khiến bao người ganh tỵ

- ở 1góc khác của canteen" khốn kiếp, con nhỏ đó có j tốt chứ"

- MN, BN, HH, NN đồng thanh "hừ, chúng ta hợp tác sử con nhỏ đó rồi cạnh tranh công bằng" MN nói

-" 0k. Hợp tác sử nó" 3ng kia đồng thanh

-" hắt xì! " nó liên tục hắt hơi

-" e sao vậy" hắn hỏi đầy lo lắng

-" e k sao" nó xua xua tay

- uk. Thế thì tốt

-" mà KN nè cậu k nhớ hắn sao mà từ lúc hắn đi mặt cậu cứ hằm hằm vậy" nó trêu

-" hứ, nhớ j chứ tại vì... Vì hắn đi mà k nói vs mình thôi" rồi chạy về lớp k để nó và hắn kịp nói

-" ơ" nó và hắn ngạc nhiên đơ mất mấy giây ms đuổi theo

-" hứ, tại dỗ tên đáng ghét kia mà mình bị 2 người kia trêu, hắn mà về sẽ bít tay mình" KN vừa đi vừa lẩm bẩm

- 2 hôm sau, trong lớp

-" helu, 3người" GB nói, tay lắc lắc

-" haha. Cuối cùng cậu/anh cũng về, cậu bít bạn gái cậu nhớ cậu lắm k" hắn và nó đồng thanh nói

-" anh cuối cùng cũng về KN mừng quá wên mất đã nói là k nhớ anh, nhảy lên ôm anh

-" hem." hắn hắng giọng

-" Thế mà bảo k nhớ" nó trêu

- KN xấu hổ quá cúi đầu mặt đỏ, anh thấy vậy kéo KN vào lòng " hừ. Chắc lúc tui đi 2người hay bắt nạt bạn gái tui phải không" anh trừng mắt

-" không có nha" hắn và nó đồng thanh, lắc đầu lia lịa

-" có. Hôm nào họ cũng trêu e đó" KN cào cào vào ngực anh nói, thì cô giáo chủ nhiệm vaò

-" 2người ra chơi bít tay tui" anh gằn từng chữ

-" hứ" KN hất mặt

-" plè plè..." nó lè lưỡi, hắn thì trừng mắt nhìn KN

- hôm nay cô có chuyện muốn nói

-" chuyện j vậy cô" cả lớp nhao nhao lên hỏi

- à. Trường tổ chức 1 cuộc dã ngoại 1tuần 1 đêm

-" hay wá cô ơi" cả lớp gieo ầm lên

- reng reng, jờ ra chơi

-" oa, 2 đưá kia chạy nhanh thật" KN thốt lên

-" 2 đứa kia chạy mất rồi, thôi tha cho chúng nha" anh ôm KN từ đằng sau nói

- thôi đc rồi

- còn về phần hắn và nó thì chạy ra bãi cỏ sau trường" hộc hộc, e mệt quá" nó thở gấp nói

-" chắn 2 người kia không đuổi nữa đâu" hắn nói đi tới chỗ nó, đang đi thì trượt chân ngã vs tư 1 chân dơ lên trời 1 chân để dưới đất, lưng và tay cũng chạm đất lốt, đất bắn đầy mặt

-" á!! Ui za đau quá" mặt hắn méo mó

-" hahahaha. Bùn cười qúa àk" nó ôm bụng cười

-" ui za, a bị vậy mà e còn cười được" hắn hơi giận

-" bùn cười lắm chứ bộ, nếu để người khác nhìn thấy a ngã như vậy thì... Haha" nó bỏ lửng câu rồi lại ôm bụng cười

-" e thôi ngay k đừng trách a" hắn gắt

- nó im bặt đc 30s nó k chịu nổi "haha. Nhìn mặt a kià" nó vừa cười vừa chỉ lên mặt hắn, nhưng hắn nào để ý, đè nó xuống dưới thân mình cúi xuống hôn nó

- 3p sau" ả e a e ông ở ược ữa ồi" ( thả em ra em không thở được nữa rồi ) thì hắn mới thà nó ra

-" hộc hộc, sao a...hộc có mỗi chiêu đấy...hộc mà dùng hoài vậy" nó vừa thở vừa nói

- hìhì. Tại e k chịu nghe lời

-" nhưng nhìn mặt anh bùn cười lắm chứ bộ" nó ỉu xìu nói

-" nhìn bùn cười lắm sao" rồi hắn vào phòng vs, còn nó đứng ngoài đợi người ta mà k biết nhìn tưởng nó là dâm tặc

- trong phòng vs mặt hắn phải nói là như cục than, trên mặt thì có mấy vết bẩn giống râu mèo, mùi thì nâu nâu nhìn rất bùn cười, hắn rất nhanh rửa hết những vết đó

- thấy chưa e nói rất bùn cười mà

-" hứ, hết bùn cười chưa" hắn vui vẻ bước ra

- 10h tối, tại nhà hắn và nó

-" e bùn ngủ đi ngủ thôi" nó ngáp 1cái rồi tắt tivi kéo hắn lên phòng (ý ý, từ hôm nó bị hắn sơi là 2 đứa ngủ chung nha)

end chap9

10. Chương 10 : Chuyến Du Lịch Đáng Nhớ

- ( mình chuyển KN: cô, MN: MN cho dễ viết nha. Cúi đầu)
--00000000---00000000--

- 7h tại trường" các e lên xe đi" giọng nói cuả hiệu trưởng vang lên

- có tổng cộng 10chiếc xe, 4ng họ đi chiếc xe đầu tiên nên đã xuất phát, đi được 1h thì nó ngáp" bùn ngủ rồi à"

- dạ

-" vậy nằm vào đây ngủ đi" hắn dang tay ra, nó chui mình vào lòng hắn ngủ

- rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trên xe và 2ánh mắt khinh bỉ của anh và cô, cô cũng bùn ngủ nên dựa vào vai hắn ngủ

- sau 2h đi xe đã đến được nơi dã ngoại đó là 1 khu rừng

-" vợ ơi tới nơi rồi dậy đi" hắn lay lay nó

-" ứ ừ tránh ra để e ngủ" nó khua tay múa chân lung tung, còn cô thì dạy lâu rồi

- phải 10p sau hắn ms gọi nó dạy đc

-" nào các e, chúng ta chia 4người 1 đội đi dựng trại nào" hiệu trưởng nói

- nó, hắn, anh, cô 1 đội dựng đến 30p ms xong trong khi những đội khác đã làm xong từ lâu vì nó và cô cha biết làm gì nên ngồi chơi để hắn và anh làm

-2h chiều tại khu rừng " các e tập chung" giọng hiệu trưởng vang lên, tất cả h/s đều tập chung đầy đủ

-" các e lên lấy mỗi đội 1 chiếc la bàn này để chúng ta chơi 1 trò chơi" HT chỉ tay vào thùng đựng la bàn, mỗi đội lấy 1 cái rồi về chỗ

-" trò j vậy thầy" h/s ở dưới nhao nhao hỏi

-" trật tự" thầy quản lý quát

- chúng ta chơi trò tìm cờ thất lạc, luật chơi để thầy thể dục nói cho các e

-" luật chơi rất đơn giản ở trong khu rừng này có cắm 3 cây cờ màu xanh, đỏ, trắng. Đội nào tìm đc 2 cây là thắng, đến 4h tất cả phải có mặt ở đây nghe rõ chưa" thầy TD nói lớn

-" dạ. Chúng e biết rồi" tất cả học sinh hét lớn

-" vậy bắt đầu trò chơi tìm cờ thất lạc" HT hô to -10p sau " eo ơi lâu vậy rồi mà chả thấy cái cờ nào" nó tru mỏ nói

-" mệt rồi hả" hắn cười nói

- nó gật đầu " vậy qua đây a cõng" hắn ngồi xuống, nó trèo lên lưng hắn để hắn cõng nó ngồi k yên cứ nhún nhún như đang cưỡi ngựa làm hắn tí ngã

-" ngồi im. K ngã bây jờ" hắn dọa nó

-" k sợ a cõng e k ngã đc" rồi bám chặt vào cổ hắn

-" ặc, khó thở wá" hắn nói như sắp chết

-" hahaha. Cố lên TL ơi" anh và cô cổ vũ

- hắn gần thả nó ra thì nó ms thả hắn ra" dám thả e hông" nó đe dọa

-" thưa bx a hông dám" rồi thả nó xuống cái gốc cây

-" oa oa oa, a dám thả e, a k thương e. Oa oa oa" nó dãy nảy ngồi ăn vạ

- anh và cô đến chỗ hắn vỗ vai " trùi ui, mi khổ rồi. Chẹp... " anh và cô chẹp cái làm mặt hắn méo như bị xéo

-" oa oa oa, anh k thương e, oa oa oa" nó cứ ngồi đấy khóc lấy khóc để

-" vợ ơi cho a xin lỗi, e hãy tha cho a vậy nhé. Rồi a hứa khi về sẽ mua kem cho e ăn nhé" hắn dỗ dành

-" ứ biết đâu, a k thương e, oa oa oa" nó vừa khóc vừa nói

- hắn k biết nên mếu hay cười trước cái cảnh này đây.

-Tinh hắn nghĩ ra 1ý, đã nghĩ là làm rồi hắn cúi xuông hôn nó " ô..."

- 5p vẫn k có động tĩnh gì, 10p sau hắn thả nó ra " trịu nín rồi à" hắn cười

- nó mếu máo " a k thương e nữa rồi ứ thèm chơi vs a nữa" nó hất mặt lên rồi cúi xuống xoa xoa mắt

- thôi nín đi a cõng, nó đứng lên thì cộp đầu vào cành cây lại ôm đầu khóc "oa oa oa, đau qúa" nó kêu khóc

-" nín đi 1chút sẽ hết đau" hắn xoa xoa đầu nó

- anh và cô thì đã tìm đc 1 cái cờ màu đỏ, mà vẫn chưa thấy hắn và nó lên quay lại tìm thì nghe được mấy âm thanh mờ ám đó thì tưởng hắn đang ... Nó

-" thôi xong"anh thốt lên

-" tên kia mi đang làm j bạn ta vậy" cô lao ra cùng anh thì thấy hắn đang xoa đầu cho nó thì " j chứ. K phải đang làm cái đó sao" cô nói vs volum lớn

-" làm j là làm j" hắn hỏi lại

-" à k có j. Chúng tui tìm đc 1cái cờ nè" cô và anh dơ lên chiến lợi phẩm

-" oa, 2ng jỏi gê" nó ngạc nhiên quên cả khóc

- nó đứng lên làm hắn ngã về đằng sau trúng cái cây thì cái cờ màu xanh rơi xuống " cái cờ màu xanh nè" hắn gọi nó

-" đâu cho e" nó quay lại chià tay trắng nõn ra

- đây vợ yêu" hắn cầm bằng 2tay đưa cho nó

-" yeye. E cũng có cờ" nó chạy tung tăng quanh hắn

-" ọe ! Buồn nôn vợ yêu ngươi học ở đâu cái câu sến vậy" anh và cô nói làm mặt hắn đỏ bừng

-" 2người thì biết j chứ, đợi 2 người lấy nhau thì sẽ sến như vậy thôi" hắn ngại quá hoá giận

-" thôi k đùa nữa tìm đc 2 cái rồi về thôi anh và cô biết hắn giận rồi nên đành thôi k trêu hắn nữa -4h nơi tập chung " các e có ai tìm đc cờ k" HT nói

-" dạ. Bọn e k tìm đc ạ" mấy đội k tìm đc nói

-" bọn e tìm được 2 cái" giọng nói volum lớn thì k ai khác ngoài cô

-" rất tốt. Các e rất giỏi, nào các e cho mấy bạn 1tràng pháo tay"

- bộp bộp" từng đợt vỗ tay vang lên

-" thôi, ta có 1phần quà cho các e" rồi đưa cho tụi hắn 1gói kẹo lớn

- " các e bây jờ chúng ta sẽ làm đồ ăn cho buổi tối, lớp nào về lớp đó nha" HT nói, rồi tất cả chia nhau về lớp

- 6h tối "các e bây jờ nướng thịt đi" cô CN nói

- về phần bọn nó, nó và cô chả biết làm j chỉ chờ hắn và anh làm xong là ăn thôi

-" nào, há miệng ra" anh nói

-" a" cô há miệng to

- eo, 2 người k phải cúng sến lắm sao" hắn bây jờ có cơ hội trả thù

-" nhưng k sến bằng 2 người" anh và cô cũng đốp chát lại

-" cho e ăn vs" nó lay lay tay hắn

-" há miệng ra a cho" hắn cười đểu

-" a" nó há miệng thật to

- hắn cho miến thịt vào miệng rồi cúi xuống hôn nó dùng lưỡi đẩy miếng thịt sang cho nó

-" woa, lãng mạn gê" cả lớp gieo hò, còn anh và cô há mỏ và 3người càng thêm căm thù nó

-ăn xong tụi nó chia túi kẹo cho cả lớp

- 8h, cả lớp đang vui đuà " các e mau về lều của mình đi, k nên ở ngoài quá muộn rất nguy hiểm" cô CN nói

-" cô vẫn còn sớm mà" mấy nam sinh nói rồi jơ đt lên

-" k nói nhiều, đi về hết " cô CN bực mình gắt, làm lũ h/s chạy về lều hết

- 4người 1lều " 2ng bên kia" cô chỉ vào mặt anh và hắn

-" đc thôi, cậu nằm trong" hắn hất mặt vs anh

-" 0k. Cậu nằm giữa" anh dơ tay ra hiệu 0k

- hắn và nó nằm giữa cách nhau 1 cái chăn, nhưng sáng dậy thì nó rúc vào lòng hắn ngủ

-8h, tất cả h/s lớp nó đều có mặt tại con suối ở phiá tay trái cuả khu rừng " chúng ta thi xem ai bắt đc nhìu cá nhất thì sẽ có 1phần thưởng bí mật" cô CN nói vẻ bí mật

-" dạ. Bọn e sẽ bắt thật nhiều" mấy h/s hét lớn

-" KN nè mình có chuyện muốn nói vs cậu" anh ôn nhu nói, rồi kéo cô đi đến 1 cái cây to

-" đã hết 1tuần rồi , mình... Muốn... Kết thúc hợp đồng..." anh chưa nói hết thì cô nhảy vào ôm anh

-" đừng kết thúc hợp đồng mà,em... Em yêu anh rồi, đừng bỏ em mà" cô nước mắt dài, nước mắt ngắn, giọng nghẹn ngào

-" thật... Thật sao" anh lắp bắp

-" thật đừng bỏ e" cô ôm anh càng chặt

-" ngốc. Anh muốn kết thúc hợp đồng đó để" rồi anh rút 1 cái nhẫn ra

-" anh muốn em làm vợ anh. Em có đồng ý k" anh ôn nhu hỏi

-" huhu. E đồng ý" cô bật khóc

- còn về phần nó không thấy cô và anh đâu thì hỏi"2người kia đâu "

-" a không biết, e ngồi ở đây a đi tìm họ" rồi chạy đi tìm, 5p sau nó có tin nhắn " e ra phiá trên dòng suối đi" MN lấy đt của hắn nhắn cho nó( vì hắn để đt trong balô ở lều, nên nhóm của MN lấy nhắn tin cho nó)

-" vâng. E đi liền" nó nhắn lại

-" con nhỏ đó mắc bẫy rồi chúng ta đi" MN ra lệnh HH, NN, BN đi theo đến chỗ hẹn

- lúc nó đi thì thấy con cún lông xù màu trắng ở 1mình thì hỏi " cún con mi bị lạc à"

- gâu gâu

-" vậy mi theo ta nhé" nó cười híp mắt

-" gâu gâu" rồi nó bế con cún theo, nó bế mà con cún cứ rúc rúc vào lòng nó

- nó đi bộ theo bờ suối 15p thì đến 1mỏm đá rất đẹp " oa đẹp wá" nó thả con cún xuống thốt lên chạy nhảy tung tăng

-" con nhỏ kia mày tới rồi" BN thấy nó thì nói

-" ơ, sao lại là mấy người a T. A đâu" nó ngạc nhiên hỏi

-" mày đúng là con ngốc, a ý bỏ mày rồi " HH lãnh đạm nói

-" đừng có mà lừa tôi, a ý k bao jờ bỏ tôi" nó quay người định đi thì bị NN dựt tóc kéo lại

-" bốp" MN tát nó 1phát đau điếng

-" a ! Huhuhuhu" nó bị tát ngã xuống đất ôm má bị tát khóc

-" gâu gâu...gâu" con cún thấy nó bị đánh thì sủa, lao lên định cắn MN thì bị MN đá 1phát bay xa 2m

- đến khi hắn, anh và cô quay lại không thấy nó " mấy người thấy TL đâu không" hắn sốt sắng hỏi mấy h/s gần đó

- à, TL hả đi đường kia" mấy nam sinh chỉ về phiá nó đã đi

- 10p sau hắn, anh và cô chạy tới thì thấy cảnh nó bị 4 người kia đánh, 1con cún bị đá đi lại chạy lại bảo vệ nó " dừng tay lại" hắn quát rồi chạy lại chỗ nó

-" tôi đã nói vs mấy người đừng để chuyện này xảy ra nữa mà, các người sẽ phải trả giá" hắn lãnh đạm, hắn nói xong con cún lao lên cắn vào chân NN làm ả ngã bám vào tay HH và BN khiến cả 3ngã xuống vực

-" a" 3 người kia rơi xuống chết toi

-" hả" tất cả mọi người có mặt há mỏ, trợn mắt

- MN sợ quá chạy luôn, còn nhóm hắn cũng chuồn luôn khiến buổi dã ngoại phải dừng lại để điều tra

- sau khi về nhà" ôx, cho e nuôi con cún này nhé" nó nũng nịu trong lòng hắn

-" 0k. Nể nó đã cứu e cho e nuôi nó" hắn cúi xuống hôn nó, nó nhảy ra khỏi lòng hắn chạy tới bế con cún lên nhảy tưng tưng vui sướng, nhưng nó nhảy ra khỏi lòng hắn bế con cún làm hắn lộn hết cả ruột nhưng vẫn phải nhịn

11. Chương 11 : Hôn Lễ

- 2ngày, sau trên tất cả mặt báo đều đăng tin công ty của MN, NN, HH, BN đều phá sản
- 1tuần sau " hả. Cái ...cái j 2người cưới nhau vào thư... Thứ 3" hắn lắp bắp

-" phải" anh ngồi khoanh chân uống nước, trong khi cô đang ngồi xem doremon vs nó

- thứ 3, cô đang bước vào lễ đường với bộ đồ cô dâu màu trắng tinh khiết, đính những viên kim cương lấp lánh, anh cũng đang đi xuống đón cô thì côn bị ngã, anh rất nhanh tay đón lấy cô làm cô chui tọt vào lòng của anh

-" hahahaha. Cô dâu không cần vội, tối nay 2 người có dư thời gian mà" mấy bà phu nhân trêu cô, khiến mặt cô đỏ bừng

- TRẦN GIA BẢO con có đồng ý lấy TRẦN KỲ NHƯ làm vợ không dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ

- con đồng ý

- TRẦN KỲ NHƯ con có đồng ý lấy TRẦN GIA BẢO làm chồng dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ

- con...con đồng ý

- bây jờ cô dâu chú rể có thể hôn nhau" anh cúi xuống hôn cô 1 nụ hôn nhẹ

-" oa, ước j e được như vậy" nó thốt lên

-" e muốn được như vậy" hắn nở nụ cười cực đểu, nhưng vs nó đó là 1nụ cười toả nắng, nó gật gật đầu

-" muốn như vậy dễ thôi" hắn cúi xuống hôn nó 1nụ hôn nhẹ

-" hahaha. Không ngờ 2đứa con yêu nhau như vậy" bamẹ nó và hắn bật cười nói

-" bamẹ" nó nhào vào lòng mẹ nó

-" cái con bé này lấy chồng rồi mà vẫn không bỏ cái tính ấy" mẹ nó mắng yêu

-" bamẹ. Khoẻ chứ" hắn vui vẻ chào hỏi

-" haha. Ta rất khoẻ" bamẹ hắn nói

-" chào các bác" anh và cô đi đến

-" à, đây khôn phải 2nhân vật chính sao. Haha, ta chúng mừng các cháu ba hắn và ba nó bắt tay anh và cô

- bọn cháu còn phải đi kính rượu, xin phép các bác ạ

-" đc, chúng ta còn nhiều thời gian mà" mẹ nó nắm tay cô nói, rồi anh và cô đi về phía mấy bàn khác

-" ồ đây k phải chủ tịch VŨ, chủ tịch LÂM và các phu nhân sao" ba mẹ anh và cô vẫy tay nói

-" ah, chào" 4 nhà gặp nhau chào hỏi rồi cược xem nhà nào có cháu trước

-" bên nào thua thì 200đô nhé" ba hắn vui vẻ nói

-" hahaha. Đc thôi, bọn tui đặt con tui có cháu trước" ba anh nói

-" vậy bọn tui đặt con tui có trước" ba nó vui vẻ

-" hahaha. 4 người thua chắc rồi" mẹ cô cười đểu nói

-" chưa chắc đâu nhé" mẹ hắn khoanh tay nói

-" cho con xin, sao mà mọi người lại có thể lôi cháu ra để mà cược thế chứ" hắn chắp tay cúi người vs mấy người đang cười nói rôm rả

- kết thúc tiệc cưới " bùn ngủ quá" nó ngáp 1 cái

-" 2 con uống nước đi rồi đi ngủ" mẹ nó và mẹ hắn đưa mỗi đứa 1 cốc nước, nó và hắn uống 1 hơi hết sạch, rồi lên phòng

-" hèhèhè, 2 đưa cố hôm nay lặn ra đứa bé nhé" mẹ nó và mẹ hắn cười 1 cách rùng rợn, làm 2 ông bố cũng phải rùng mình, rồi cũng đi về( bật mí tí nhé: 2 bà sợ thua nên dùng xuân dược cất dấu lâu năm mang ra cho 2 đưá nó uống)

- trong phòng " e nóng" nó phanh luôn cái aó

-" ực! đừng có khiêu khích a vậy chứ vợ yêu" hắn nuốt nước bọt

-" e nóng" rồi chạy vào lòng hắn

-" mát quá" nó cọ cọ ngực vào ngực

-" a k chịu đc rồi" rồi đè nó xuống làm việc kia

- về phần anh và cô, về đến nhà đã bị mẹ cô và mẹ anh nhốt trong phòng bắt phải làm chuyện kia ms thả ra

- anh và cô bị nhốt 1 ngày vẫn k làm, đến ngày thứ 2 đói gần chết ms chịu làm việc kia

12. Chương 12 : Kẻ Thù Liên Minh

: kẻ thù liên minh
- cùng lúc đó ở 1ngôi biệt thự khác " cô muốn trả thù cậu ta sao" Tuất kiệt hỏi MN

-" phải, tôi muốn anh ta và con nhỏ đó phải chết không toàn thây" MN gằn từng chữ

-" hahaha. Rất ta rất thích ngươi rất độc ác" TK nói cười đúng kiểu ma vương

-" muốn giết hắn rất khó, muốn giết hắn thì phải có 1thế lực mạnh mẽ chúng ta hãy liên kết những kẻ thù của hắn và gđ hắn thì ms có thể giết đc hắn" TK nói lãnh đạm

-" được, chúng ta sẽ liên lạc vs kẻ thù cuả hắn" MN nhếc môi

-" hử. Cô tưởng muốn liên kết vs những tên đó là dễ sao" TK cười khẩy

- việc này a hãy yên tâm cho tôi 2tuần là có thể hợp tác được vs họ

-" được" TK gật đầu

- 6h sáng nó dậy thấy mình nằm trong lòng hắn, thì bật dậy lại bị hắn kéo xuống " ngủ típ đi vợ yêu, hum nay không phải đi học"

-" k đâu" miệng nói nhưng vẫn rúc vào lòng hắn ngủ típ

- 10h "ọc ọc..." bụng nó kêu

-" e đói bụng, a dậy đi" nó cọ cọ đầu vào ngực hắn nũng nịu

- muốn dậy vợ phải hôn chồng cơ " hắn cười đểu

( nghỉ ti mỏi tay wá)

-" ứ chịu đâu, cho e đi ăn cơ" nó dãy nảy

-" k chịu thì nhịn đói hôm nay nha vợ yêu" hắn véo má nó

-" hôn thì hôn có gì đâu chứ" nó ngồi lên bụng hắn, nhắm mắt mặt đỏ từ từ cúi xuống, thì ở ngoài cửa mẹ hắn và mẹ nó xông vào

-" a ! 2 đưá típ tục đi" mẹ nó và mẹ hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại

-" a ! Xấu hổ qúa à" nó ôm mặt quấn chăn kín người, làm hắn bật cười trước sự đáng yêu cuả nó

- vợ à! Ra đi đừng ngại

- ứ ra đâu

-" vậy đừng trách anh nha" rồi hắn kéo chăn ra bế nó vào phòng tắm

-" tắm xong a sẽ cho e đi ăn" vừa nói vừa kỳ chân cho nó

-" a nhớ nha" nó dò hỏi

-" uh. E đã thấy a lừa e lần nào chưa" hắn hất mặt

-" hứ a lưà e đầy lần" nó bĩu môi

- a lừa lúc nào chứ

- lúc đi dã ngoại đó, a bảo cho e đi ăn kem a không cho nhé, (ây, m vừa ngủ dậy à)

- a! Thì tại e không nín nên a ms không cho

-" ứ gì, ứ thèm chơi vs a nữa" nó mếu máo sắp khóc

-" ngoan, không được khóc" hắn ôm cái thân thể trần chuồng của nó vuốt ve

-" oa oa oa..." nó được hắn ôm nên ăn vạ

-" nín nào, chiều a cho đi ăn kem được không" hắn luống con cà cuống nói to làm nó tưởng mắng nó

-" oa oa oa... , a mắng e " nó càng khóc to

- trời ơi, a mắng e đâu" hắn bó toàn tập vs cô vợ này

-" oa oa oa, có mắng oa... Ô" hắn bực quá cúi xuống hôn nó

-" thắng oắt kia mày làm j con dâu bà vậy mẹ hắn ở dưới thấy nó khóc thì đằng đằng sát khi chạy lên, mẹ nó, ba nó, ba hắn cũng chạy theo. Khi vào phòng tắm thì cả 4 người đồng loạt quay người đóng cửa

-" ai nha! Bọn ta không thấy gì" 4người kia đồng thanh, ở trong thì có 2người mặt thì đỏ như quả cà chua

- 10p sau, 2 người xuống nhà vui vẻ " chào mọi người" hắn dơ 1tay chào, tay kia thì ôm nó

-" sao! 2 đứa tối qua có mệt lắm không" mẹ hắn và mẹ nó mỗi người 1bên hỏi làm 2 ông bố nhìn nhau thở dài lắc đầu

-" à thì ra tối qua là 2người giở trò" hắn nhìn 2 bà mẹ bằng ánh mắt đắm đuối nhưng đối vs 2 bà mẹ thì như ác qủy, đang gay cấn thì

-" e đói bụng mình đi ăn được chưa" nó tru mỏ, 2 bà mẹ như tóm được phao cứu trợ nhanh nhảu

-" a! Con gái đói sao mình đi ăn cơm nha. Haha" rồi kéo nó đi

-" ơ" hắn còn đang ngơ ra sau bài chuồn của 2 bà mẹ, 2 ông bố vỗ vai hắn nói

-" mẹ con rất trẻ con, trong thời gian tới con sẽ rất khổ

13. Chương 13 : Bắt Cóc Và Sinh Linh Bé Nhỏ

- 3tuần sau, 7h sáng chủ nhật, nó bật dậy chạy vào phòng vs "oẹ ..."
-" e sao vậy" hắn thấy nó dậy thì cũng dậy

-" e không biết tự dưng thấy buồn nôn àk" nó tru mỏ

-" hay tí nưã mình đi bệnh viện kiểm tra nhé" hắn vuốt vuốt lưng nó

-" hả! Không đi bệnh viện đâu" nó lắn đầu lia lịa

-" thôi được rồi không đi thì không đi" hắn gật đầu

-" bây jờ mình đi ăn nha vợ" hắn véo má nó

- 5p sau " đi ăn thôi" nó kéo kéo hắn

- ở nhà hàng 5sao

-" sao e ăn ít vậy" hắn thấy nó thường ngày ăn rất nhiều hôm nay bỗng dưng ăn ít

- e không thích ăn cái đó

- vậy e múôn ăn gì

- e muốn ăn dâu tây, ô mai, ...

- vậy ăn xong đã

( ý, mẹ gọi tí post típ) -" e ăn cá đi" hắn gắp miếng cá vào bát nó

- nó ngửi thấy mùi cá " oẹ..." nó nôn hết

-" e sao cứ nôn hoài vâỵ, hay mình đi bệnh viện đi" hắn lo lắng nói

-" không đi đâu" nó lắc đầu lia lịa

-" không đi cũng phải đi" hắn đứng lên, nó chạy lun ra khỏi nhà hàng chạy sang đường, hắn đuổi theo

-" qúy khách chưa trả tiền" tên bồi bàn nói

-" này cầm lâý" hắn đưa tiền cho tên bồi bàn, rồi đi ra khỏi nhà hàng

- lúc chạy ra thì thấy nó bị 1lũ aó đen bịt miệng bắt đi, định chạy qua thì cái ôtô chạy qua làm hắn không qua được, lúc chạy qua thì cái ôtô đen đi mất rồi " khốn kiếp" hắn đấm vào cái cây

-" ái ui! Đau quá" hắn ôm tay nhảy tưng tưng, nhưng không quên việc chính là tìm nó, gọi điện thoại cho ba hắn

-" alô" ba hắn vui vẻ

-" ba vợ con bị bắt cóc" hắn hét lên

-" cái gì? Bắt cóc" ba hắn nhảy lên làm 3người kia đang đánh bài quay ra hỏi

- bắt cóc gì?

- đến nhà con đi

- được rồi ta đến liền

- chuyện gì vậy?

- TL bị bắt cóc

-" sao chứ bắt cóc? "3 người kia miệng há hốc

-về phần anh và cô nghe tin cũng tới

- 10p sau tại nhà hắn " con đã cho người điêù tra về tung tích cô, nhưng bây giờ vẫn chưa có kết quả" hắn lãnh đạm

-" mà tui nghe nói là 5 bang chủ của bang hội lớn nhất thế giới thường xuyên tụ tập tại quán bad: bướm đêm nha" anh nói

-" như vậy chẳng lẽ chúng hợp tác lại sao" ba hắn nhíu mày

-" nhưng chúng chắc chắn còn có kẻ đứng sau" ba nó nói

-" kẻ đứng sau?" hắn lẩm bẩm

-" hả! Chẳng lẽ là hắn" hắn thốt lên

-" ai chứ" tất cả mọi người đều quay lại chỗ hắn

-" là TK con khẳng định " hắn lãnh đạm

-" sao mi lại khẳng định là TK" anh hỏi hắn

-" hắn quay về để trả thù" hắn giọng càng lạnh

-" trả thù" tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ anh

-" chuyện là sao ta cần 1lời giải thích" ba hắn lãnh đạm nói

-" con biết TL ở đâu rồi. Chuyện này để GB nói cho mọi người - rồi hắn đi lấy con xe phân lớn lao ra khỏi nhà

-" chuyện là sao" tất cả mọi người đều bu quanh anh

-" chuyện là vậy: 3năm trước, trong 1 lần đi nhật cháu và TA đi bad về thì gặp 1nhóm thanh niên

- bọn mày khôn hồn mang tiền đây không ta0 cho bọn mày đi gặp diêm vương ~người thanh niên cao to nhất nói

- tao không đưa làm gì được tao ~ anh và hắn hất mặt

- vậy thì ae lên ~người thanh niên ra lệnh, 1lũ cao to xông lên

- hứ mấy con tép này mà cũng đòi đánh sao~ hắn chỉ tay vào người thanh niên

- 5p sau cả lũ nằm rạp dưới đất

- mấy tên tép này mà cũng đòi đánh sao~ anh và hắn đồng thanh

- mày ngon lắm~ rồi người thanh niên rút 1 thanh kiếm ra xông lên chém anh và hắn, hắn đá 1phát vaò bụng người thanh niên và anh đá vào tay người thanh niên làm cây kiếm bay lên, hắn quay người định đá vào ngang sườn hắn thì cây kiếm rơi xuống làm hắn đá cây kiếm bay thẳng vào ngực người thanh niên đúng lúc TK đến

- Tuấn Minh~ TK hét to (TM là e trai TK)

- anh và hắn thì đang sững sờ, 3p sau cũng chuồn

- a2, a nhất định phải trả thù cho e~ TM nói xong thì nhắm mắt

- TM a nhất định sẽ trả thù cho e~ TK gằn từng chữ.... Chuyện là vậy đó" anh lắc đầu cười khổ

-" chuyện đã qua đừng nhắc lại, chuyện quan trọng là phải cứu đc TL" mọi người ở đó đồng thanh - còn hắn thì đang đi có người gọi "alô. Ai đó

- " hahaha. Tao là ai không quan trọng, quan trọng là vợ mày ở trong tay tao mày có giỏi thì đến khu nhà hoang đường X, nhớ đến 1mình đó nếu không vợ mày sẽ chết đó" TK lãnh đạm nói

-" tao đang đến đó đừng có làm gi vợ tao" hắn lãnh đạm: cấp độ2

-" tao sẽ chờ, yên tâm lúc mày đến vợ mày sẽ không mất 1sợi tóc vì vợ mày rất đáng yêu" TK lãnh đạm: cấp độ 3

-" được vậy rất cảm ơn" lãnh đạm :cấp độ supper saiya

-" được vậy hãy nhanh lên nha. Haha" TK vui vẻ

- 5p sau " hahaha. Mày cũng nhanh lắm nhưng muốn vào được bên trong thì phải qua bọn tao trước" khoang hơn 80 mươi người nói

-" ôi đông vậy" hắn giả vờ sợ sệt

-" haha. Đánh hắn đi ae" 1tên ra lệnh cả đám sông lên, hắn cầm một cây gậy 60cm

- 2tên nhảy lên thì 1tên ăn gậy 1tên ăn đạp, 3 tên cầm kiếm chém hắn thì hắn nhảy về sau thế là 3 tên chém vaò nhau nằm đấy rên rỉ, 15p sau, t0àn bộ nằm quằn quại rên rỉ

-" mệt quá" hắn than thở nhưng vẫn không quên đi vào để cứu nó

-" bộp bộp" những tràng pháo tay vang lên

-" không hổ danh đại thiếu gia quả thật quá lợi hại" TK lãnh đạm

-" oa oa oa, TA cứu e" nó khóc lên khi thấy hắn

-" thả cô ấy ra" hắn lãnh đạm

-" muốn thả ra sao, hahaha. Mày chết đi rồi tao thả" TK cười khinh bỉ nói

-" nếu tao không chết thì sao hắn sỏ tay túi quần (hehe. Sỏ tay túi quần để gọi viện binh)

-" vậy thì..." TK ra hiệu

- MN kề dao vào cổ nó " oa oa oa oa, " nó bị thế nên khóc càng to

-" im" MN tát nó 1cái làm nó đang khóc thì cũng im luôn

-" đừng đánh cô muốn làm gì tao cũng được" hắn dịu giọng

-" vậy mày hãy đứng im để bọn tao đánh" 1trong 4 tên bang chủ nói

-" được " hắn lãnh đạm

- bộp ,bịch, uỳnh, rầm, cốp 2p trôi qua hắn bị đánh tơi tả thì ngoài cửa "rầm", khiến MN giật mình, hắn chớp thời bật dậy đá bay con dao luôn thể cho MN 1đạp nằm im luôn

-" hứ. Thằng nào lúc nãy đánh tao" hắn lãnh đạm người toả sát khí, chỉ vs 5 chiêu 5 tên kia mặt mày biến dạng nằm quằn quại tại chỗ

-" mày giỏi lắm TA" TK nói rồi rút trong túi ra 1cây súng

-" mày chết đi thằng khốn " rồi nổ súng

- đoàng

- hự... ( hahaha. K phải hắn ăn bắn nha)

- tất cả đồng loạt quay qua nơi phát ra tiến súng

-" ba" hắn há mồm

- ba hắn đưa đầu súng lên miệng thổi phát " haha. Là ta, ta sợ thằng nhóc kia không cứu được các con lên ta đi theo

-" sao bác không tin cháu chứ. Huhu" anh giả vờ khóc

-" oa oa oa, thả e ra" nó vẫn chưa được thả nên mếu maó khóc

-" ý, quên chưa cởi trói cho vợ" hắn quay ra cởi trói cho nó

-" a hông trịu cứu e j hết" nó tru mỏ đánh hắn vào ngực

-" a đau! E không thấy a cứu e mà bị ăn đánh à" hắn véo má nó

-" lần sau không được chạy đi 1mình như thế biết chưa" hắn ôm nó vào lòng

-" mọi người dọn dẹp chỗ này đi nha" ba hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ

- 6h tối ở nhà hắn " để ăn mừng đã cứu được TL bọn ta đã đích thân xuống bếp" mẹ hắn và mẹ nó, cô đồng thanh

-" 3người nấu có ăn được không vậy" 2 ông bố, nó, hắn và anh đồng thanh

-" ăn được chứ sao không" rồi vào mang đồ ăn lên

-" món đầu tiên tôm luộc, thứ 2 canh cá thập..." chưa nói hết thì thấy nó

-" oẹ..." nó nôn hết ra người hắn

-" con gái à, sao con khinh bỉ món mẹ nấu vậy" mẹ nó sắp bật khóc thì hắn nói

-" từ sáng dậy cô ấy đã vậy rồi mẹ ạ" hắn nhanh nhảu

-" hả! Hay quá" 2 bà mẹ thốt lên

-" hay gì chứ? " mấy người còn lại đồng thanh

-" a! ta có cháu rồi" 2 bà mẹ ôm nhau nhảy tưng tưng làm mấy người kia đang cầm đũa cũng làm rơi, miệng thì há, mắt thì mở to hết sức có thể ( hahaha. K phải hắn ăn bắn nha)

- tất cả đồng loạt quay qua nơi phát ra tiến súng

-" ba" hắn há mồm

- ba hắn đưa đầu súng lên miệng thổi phát " haha. Là ta, ta sợ thằng nhóc kia không cứu được các con lên ta đi theo

-" sao bác không tin cháu chứ. Huhu" anh giả vờ khóc

-" oa oa oa, thả e ra" nó vẫn chưa được thả nên mếu maó khóc

-" ý, quên chưa cởi trói cho vợ" hắn quay ra cởi trói cho nó

-" a hông trịu cứu e j hết" nó tru mỏ đánh hắn vào ngực

-" a đau! E không thấy a cứu e mà bị ăn đánh à" hắn véo má nó

-" lần sau không được chạy đi 1mình như thế biết chưa" hắn ôm nó vào lòng

-" mọi người dọn dẹp chỗ này đi nha" ba hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ

- 6h tối ở nhà hắn " để ăn mừng đã cứu được TL bọn ta đã đích thân xuống bếp" mẹ hắn và mẹ nó, cô đồng thanh

-" 3người nấu có ăn được không vậy" 2 ông bố, nó, hắn và anh đồng thanh

-" ăn được chứ sao không" rồi vào mang đồ ăn lên

-" món đầu tiên tôm luộc, thứ 2 canh cá thập..." chưa nói hết thì thấy nó

-" oẹ..." nó nôn hết ra người hắn

-" con gái à, sao con khinh bỉ món mẹ nấu vậy" mẹ nó sắp bật khóc thì hắn nói

-" từ sáng dậy cô ấy đã vậy rồi mẹ ạ" hắn nhanh nhảu

-" hả! Hay quá" 2 bà mẹ thốt lên

-" hay gì chứ? " mấy người còn lại đồng thanh

-" a! ta có cháu rồi" 2 bà mẹ ôm nhau nhảy tưng tưng làm mấy người kia đang cầm đũa cũng làm rơi, miệng thì há, mắt thì mở to hết sức có thể -" sao 2người biết" ba hắn và ba nó rất vui khi biết tin này

-" haha. Tui cũng đã từng sinh con làm sao không biết chứ, nếu không tin thì mai đi kiểm tra" 2bà mẹ vỗ ngực

-" chưa chắc nhỡ ăn nhầm gì thì sao" anh nói, nói xong mới biết mình ngu. Nhận được rất nhiều ánh mắt jết người

-" vợ à! Đừng nhìn a như thế" anh để tay dấu X trước ngực

-" đánh hắn đi dám nói cháu ta là đồ ăn linh tinh này" tất cả mọi người sông lên đánh anh

-" a! Cháu xin lỗi, cháu sai rồi mọi người làm gì cháu cũng được miễn đừng đánh cháu" anh hét lớn

-" tạm tha" mọi người ai về chỗ nấy

-" mọi người nhập tiệc đi" 2bà mẹ và cô đồng thanh, hắn anh hùng ăn thử gắp 1miếng tôm

-" khó nuốt vậy" hắn nghĩ rồi nhếnh mép

- mọi người đền chờ mong câu trả lời " rất ngon! Nhưng bây jờ con đi tắm đã bẩn quá" hắn nói rồi kéo nó đi

- gì chứ ngon á lưà tui à anh nghĩ rồi cười khẩy

-" phụt" 2ông bố gắp được cái gì đều phun ra hết

- trong phòng tắm" hahahaha. Đau bụng quá" hắn cười đến đau cả bụng

-" a sao mà cứ cười vậy" nó lay lay tay hắn

- à! Không có gì

- ở dưới phòng khách " sao vậy không ngon à" 3người kia hỏi

-" à! Bọn ta lo rồi chắc phải nhường cho GB ăn vậy " 2 ông bố đồng thanh

-" ơ, cháu cũng no rồi" anh nói ngây thơ, ba hắn véo mông anh

-" ăn hết đây là việc ta muốn cháu làm" ba hắn gằn giọng

-" phải ăn hết" ba nó nói rồi cũng véo anh 1cái -" ặc, khó nuốt quá" anh nghĩ nhưng vẫn ăn

-" sao ngon không cô hỏi mắt long lanh

- rất ngon

- 30p sau, anh đã ăn hết sạch

-" cuối cùng cũng hết" hắn nói rồi kéo nó xuống

-" ây, hết đồ ăn rồi con và vợ con đi ăn nhà hàng nha" hắn nói rồi kéo nó đi

-" ui ! Bây giờ bọn ta lại đói cho bọn ta đi với" 2ông bố

-" a! Bọn ta cũng chưa ăn cho bọn ta đi với, GB ở nhà rửa bát nha" 3người kia cũng chạy theo

- còn 1 mình anh ở nhà đành phải rửa bát " sao số mình đen vậy" anh khóc không ra nước mắt

- 8h sáng hôm sau hắn và nó đến khoa phụ sản kiểm tra

-" chúc mừng thiếu gia, cô chủ đã có thai được hơn 1tháng" ông bác sĩ nói

-" cảm ơn" hắn vui vẻ

- về đến nhà " hahaha. Thấy chưa tui nói là có cháu mà" 2 bà mẹ vui vẻ

-" a! Không ngờ trong bụng vợ lại có 1 sinh linh bé nhỏ đang sống nha" hắn cúi xuống xoa xoa bụng nó

-" tránh ra ai cho a sờ bụng e" nó đánh vào tay hắn

-" cho a sờ con a 1tý" hắn năn nỉ

-" ứ gì a có con là a hông thương e nữa" nó quay người đi tru mỏ, làm các ông bố bà mẹ bụp miệng cười

14. Chương 14 - 15 : Người Tình Cũ, Kẻ Thù Mới Và Người Bảo Vệ

- 6h sáng ở sân bay, có 2người cô gái xinh đẹp, chàng trai lãng tử phong lưu bước xuống, đi thẳng tới trường của hắn
- 7h bọn hắn đến " anh T.A, e nhớ a quá à" cô gái xinh đẹp lúc nãy chạy tới ôm hắn

-" Băng Như" hắn thốt lên

-" phải e này" rồi BN hôn lên môi hắn làm hắn không kịp tránh rồi kéo hắn đi

-" oa oa oa" hắn bị kéo đi nhưng nó cứ tưởng hắn đi theo cô gái kia nên khóc

- hắn vội dựt tay ra chạy lại chỗ nó " sao e lại khóc nưã vậy"

-" oa oa oa, a hết thương e rồi" nó khóc rồi quay mặt đi hướng khác, làm anh và cô lắc đầu ngán ngẩm

( đi tắm đã bao jờ rảnh post nhé) -" a lúc nào cũng thương e nhất" hắn ôm nó

-" hứ. Thế tại sao a hôn cô ta rồi còn đi theo cô ta" nó mếu máo

-" ơ đó là cô ấy hôn a, kéo a đi mà" hắn để cằm lên đỉng đầu nó

-" cô là ai mà dám làm vậy vs b. Trai tôi" BN hét lên thu hút nhiều ánh mắt của mọi người đi qua

-" b. Trai cô, hơ a ta là chồng của TL" cô gắt lên

-" cái gì a lấy vợ rồi" BN ngỡ ngàng

-" phải đó" anh thản nhiên

-" a chẳng phải e nói a hãy đợi e trở về sao? Tại sao a lại lấy vợ" BN gắt lên - hắn không biết nói gì thì anh nhảy vào " tôi nhớ hôm đó là cậu ấy không hứa mà tự cô nói đó chứ"

-" tôi không nói với anh" BN chỉ vào mặt anh gắt

-" cậu ta lấy ai liên quan gì đến cô, cô là cái thá gì" cô hất mặt

-" các người giỏi lắm, T.A là của 1mình tôi thôi cứ chờ đấy" BN gắt lên

-" hahaha. Bọn ta sẽ chờ" anh và cô đấu với BN trong khi hắn còn đang dỗ dành nó

-" lần sau a không dám thế nữa" hắn tự véo tai mình xuống

- làm nó đang khóc cũng phải bật cười "cười lên không phải đẹp hơn sao " hắn lau nước mắt cho nó

-" lần sau không được thế nữa biết chưa" nó véo mũi hắn

-" yes sơ vợ yêu rồi nắm tay nó kéo vào lớp

- 7h " các e trật tự hôm nay lớp ta có thêm 3 h/s mới, các e vào đây" cô giáo vẫy tay

- chào các bạn mình tên là Hoài Vũ Băng Như, mong được giúp đỡ

-" oa, sao toàn mĩ nữ vào lớp mình vậy" mấy nam sinh thốt lên

- chào mình tên Nguyễn Bảo Long, rất mong được mọi người giúp đỡ

- chào mọi người mình tên Lã Băng Băng, mong được giúp đỡ

-" thật là đẹp qúa" cả nam lẫn nữ đều thốt lên

- NV MỚI: Hoài Vũ Băng Như, 18t, xinh đẹp, rất nham hiểm, độc ác, là cánh tay phải cuả BL, chiều cao: 1m73, IQ: 265

- Nguyễn Bảo Long, 18t, đẹp trai, là thiếu gia tập đoàn họ Nguyễn kinh doanh chứng khoán đứng thứ 2 thế giới, chiều cao: 1m81, IQ: 287

- Lã Băng Băng,18t, xinh đẹp, là hộ pháp của 1người ( sau này sẽ biết) , chiều cao: 1m73, IQ: 285

(ai ! Bùn ngủ qúa à, đi ngủ đây) - các e chọn chỗ ngồi đi

- BL xuống bàn cuối ngồi khi đi qua bàn nó nhếc mép 1cái " các người hãy đợi đấy" BL nghĩ, BN thì bay xuống chỗ hắn

-" hết chỗ rồi xuống chỗ kia đi" hắn lãnh đạm chỉ tay xuống chỗ BL

-" e muốn ngồi cùng a cơ" BN ngồi vào lòng hắn. Làm hắn méo mặt, anh và cô thì trừng mắt nhìn BN, nó mếu sắp khóc thì hắn đẩy BN ra

-" tôi bảo cô xuống chỗ dưới ngồi cơ mà" hắn quát lên làm cô giáo giật mình

-" BN e xuống chỗ dưới ngồi đi" cô giáo cũng hơi sợ thân thế của BN và BL, nhưng vẫn sợ hắn hơn

-" hừ. Được rồi" BN dập chân ầm ầm về chỗ

-" hư. Đúng là con người ngu ngốc" BB ở bàn sau của BN và BL khinh bỉ

-" cô dám nói lại không" BN trừng mắt

-" đúng là ngu ngốc" BB trừng mắt

-" cô... cô giỏi lắm" BN tức nổ đom đóm mắt

-" thôi ngay" BL lãnh đạm nói giọng nói cực lạnh khiến mấy người ở gần đó run rẩy

- còn anh và cô thấy hắn đuổi BN thì dơ ngón cái lên " tuyệt" 2 người gật gù đồng thanh

-" 2người thôi đi" hắn gắt nhẹ, rồi quay ra nó dỗ dành

-" a không cố ý mà cô ấy tự chui vào lòng a mà" hắn quay người nó lại

-" a hứa với e không để cô ta làm vậy mà" nó mếu máo,long lanh nước mắt

-" a không kịp tránh mà, a thề lần này là lần cuối sẽ không bao giờ có lần sau" hắn dơ 4 ngón tay lên trời

-" a nói phải giữ lời nha" nó véo tai hắn rồi cười khanh khábh

-" a đau! A hứa thả ra đi" hắn chắp tay

-" nhớ đó lần này tạm tha" nó thả tai hắn ra

-" cám ơn vợ yêu" hắn ôm nó, làm nhiều người ngưỡng mộ

-" mình biết sao bà chủ muốn mình bảo vệ cô bé đó rồi" BB mỉm cười nhìn nó

- ra chơi tại canteen " e ăn kem này" hắn súc thìa kem cho nó

-" a" nó há miệng rất to, hắn đút vào miệng nó

-" ngon không" hắn hỏi rồi đút thêm 1miếng cho nó

-" ngon" nó gật đầu

- 5p sau nó ăn hết 1bàn kem " no chưa" hắn vuốt ve bụng nó

- nó vui vẻ gật đầu " vậy e ngồi đây đợi a 1tý nha" hắn đứng lên

-" vâng" nó đưa tay ra dấu ok, rồi hắn bước đi

- lúc hắn đi khuất BN tới trước mặt nó " đi theo tao" BN ra lệnh

-" tôi không đi thì sao" nó quay mặt đi

-" vậy đừng trách tao, bắt nó lại" BN ra lệnh - rồi 2 đứa con gái xông lên định tóm nó " rầm" cả 2 đứa nằm ôm bụng rên rỉ

-" mày dám đánh người cuả tao hả con ranh" BN chỉ tay vào mặt BB

-" phải, mày đánh ai cũng được nhưng muốn đánh cô thì phải qua sác tao trước" BB chỉ vảo nó rồi chỉ vào mình

-" nó là gì của mày mà mày bảo vệ nó" BN nắm tay nắm đấm

-" đây là nhiệm vụ của tao" BB cúi xuống sát tai BN nói nhỏ

-" nhiệm vụ sao, thế tao sẽ giết mày trước" BN cũng nói nhỏ rồi quay người bước đi

-" bạn không sao chứ" BB quay lại hỏi nó

- nó thụt lùi lắc đầu, vì hắn nói không nên tin người lạ

-" đừng sợ mình, mình không làm gì bạn đâu, mình đến đây để bảo vệ bạn" BB nở nụ cười thân thiện

- nó cảm thấy cô gái trước mặt không xấu xa " cảm ơn vì truyện lúc nãy, chúng ta có thể làm bạn không. Mình tên: Lâm Tuyết Linh" nó cười tươi dơ tay ra

-" mình tên: Lã Băng Băng, rất hân hạnh khi được làm bạn của bạn" BB đưa tay bắt tay với nó

-" hihi. Giờ mình là bạn nha" cả 2 đồng thanh

-" để mình giới thiệu bạn với mọi người" nó kéo BB đi

- ở1 bên 3người kia đã thấy hết cũng cảm thấy BB là 1 người tốt chứ không phải người xấu " mọi người ơi ra đây" nó thấy bọn hắn thì hét lớn, bọn hắn thấy nó gọi thì chạy đến

-" mọi người đây là bạn mới của e BB" nó giới thiệu BB với bọn hắn

-" rất vui được làm quen" hắn nở nụ cười tươi

-" rất vui được làm quen với bạn" cô vui vẻ bắt tay

-" rất rất vui được làm quen với người xinh đẹp như bạn" anh mừng rỡ bắt tay, cô thấy anh nói vậy hơi tức nên đạp cho anh 1phát

-" đáng ghét, dám nói người khác đẹp" rồi quay mặt đi hướng khác

-" a! Xin lỗi vợ, người khác đẹp, nhưng không đẹp bằng vợ nên a khen người khác đẹp thì chính là khen vợ đẹp mà" anh nắm tay cô vuốt vuốt

-" đúng là lý sự rởm" cô tru mỏ

-" hahahaha. Đúng là cách dỗ dành vợ số1" 3người kia bật cười - còn BN sau khi đấu với BB thì cũng về lớp " tôi đã nói với cô đừng quên kế hoạch cuả chúng ta" giọng nói lạnh như gió nam cực vang lên

- tôi không quên kế hoạch đó

-" vậy thì đừng làm mấy chuyện vô bổ đó" vẫn giọng lạnh lùng

- được rồi chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch

- 2h chiều BB đến nhà hắn " T.A cho tôi mượn TL 1tý nha" BB nói với hắn

-" không cho" hắn kiên quyết

-" không cho thì tôi cướp" rối BB nắm tay nó kéo đi

-" vợ à! Đứng lại không được chạy không con nó mệt" hắn chạy theo hét

- BB nghe thấy hắn nói thì dừng lại " cậu có thai à" BB mở to mắt hỏi

- nó đỏ mặt gật đầu

-" này a không muốn TL chạy thì cho cô ấy theo tôi 10p nữa tôi trả" BB nói to

-" được rồi 10p thôi đó" hắn đành gật đầu

- rồi BB kéo nó đến 1quán cafe " mình vào đây làm gì" nó ngây thơ hỏi

-" có 1người muốn gặp bạn" BB chỉ vào người phụ nữ sang trọng ở trong góc quán, rồi kéo nó ra đó

-" bà chủ tôi đã đưa TL đến" BB cúi người

-" ta đã nói con đừng như vậy với ta mà" bà cười hiền hậu nói

- dạ

- 2 đứa ngồi đi

-" bác muốn gặp cháu sao" nó hỏi

- cháu còn nhớ ta chứ

-" trông bác rất quen nha" nó nhăn mặt nhìn bà

- để ta gợi ý cho cháu nha: 5năm trước ta bị bọn chủ nợ truy đuổi, bọn chúng bắt được ta định đánh ta thì cháu xuất hiện trả nợ cho ta

-" a! Cháu nhớ rồi bác là người phụ nữ đó. Bác là bác Ngọc" nó sung sướng

-" chính là ta" bà nói

-" bác mấy năm nay sống thế nào, nhìn bác khoẻ hơn trước nhiều

-" nhờ cháu giúp lần đó nên ta sống rất tốt" bà nói

-" cháu rất vui vì được gặp lại bác" nó cười sung sướng

-" ta cũng vậy" rồi 2 người ôm nhau

-" muộn rồi TL về thôi" BB cắt ngang cuộc nói chuyện

-" thôi cháu về đi không người nhà lo lắng" bà thả nó ra

-" dạ. Cháu về" nó vui vẻ

- về đến nhà " e đi đâu vậy muộn 10p" hắn lo lắng

- e đi gặp 1người bạn cũ

-" bạn nào trai hay gái" hắn sốt sắng

-" là gái anh hỏi nhìu vậy" nó hơi nhíu mày

-" là gái thì được" hắn gật gù

NV mới: Thiệu Hoài Ngọc, là người giàu thứ 2 thế giới, IQ: 297 -" thằng này láo dám vẽ con dâu xinh đẹp của bà thành mèo à" mẹ hằn gằn giọng trừng mắt nhìn hắn

-" mẹ à mẹ không thấy như vậy rất dễ thương sao" hắn xoay mặt nó ra

-" uh đúng rất dễ thương nha ba mẹ nó cùng ba hắn đồng thanh

-" hừ. Đi lău mặt đi" mẹ hắn ứ họng

-" e không được đi" hắn nhìn nó bằng ánh mắt muốn nói e đi sẽ chết chắc nhưng nó đâu có biết

-" a không có quyền không cho e lău mặt" nó có mẹ hắn làm hậu thuẫn nên hất mặt

-" giỏi lắm, vậz lần này e chết chắc" hắn nói rồi chạy đến bế nó đi luôn

-" con mang cô ấy đi chơi mọi người đừng lo, cho con cún ăn hộ con luôn" hắn nói vọng vào, làm 3 người bên trong lắc đầu và 1 người thì tức nổ đom đóm

- ra ngoài hắn chở nó ra công viên thu hút nhiều ánh mắt kỳ qoái. Nam anh tuấn mặc quần lửng áo thun xanh lá có hình con chim ưng ở giữa, cổ áo màu trắng, chân đi dép tông màu đen. Nữ thì mặt vẽ con mèo rất dễ thương, mặ váy liền thân màu trắng, đi dép tông màu trắng

-" xấu hổ quá à" nó rúc đầu vào ngực hắn làm hắn rất hả hê

-" biết vậy lần sau đừng bướng với a" hắn giả vờ nghiêm giọng

-" e bít rồi" nó mếu

- hắn véo yếu má nó " a đùa đó đừng khóc"

-" hức... Đừng đùa vậy e sợ lắm" nó bắt đầu khóc

-" ngoan không khóc thì mới xinh" hắn lau nước mắt cho nó

-" a! Kem kìa" nó chỉ tay mặt tươi cười chạy ra hàng kem

-" vừa khóc xong đã cười được" hắn bật cười lắc đầu

-" chạy từ từ thôi kẻo ngã" hắn đứng đấy hét to

-" chú ơi cho cháu 2 que kem" nó đưa tờ 20vnd cho ông bán kem

-" của cháu đây" ông bán kem đưa cho nó

- nó cầm 2 cây kem chạy ra chỗ hắn đang đi thì có 2 người thanh niên1 tóc xanh, 1tóc đỏ va vào nó làm kem của nó dính vào áo của 2 tên đó

(tý post típ nha) -" con nhỏ chết tiệt mày không có mắt à" 2 tên đó quay lại phiá nó

-" không thấy tôi có mắt àk" nó trừng mắt

-" cô e rất xinh đẹp đi chơi với bọn a tha cho" tên tóc đó vuốt má nó

-" oa oa oa..." nó sợ quá ngồi đấy khóc luôn, hắn nghe thấy nó khóc thì chạy ra

-" oa oa oa... T.A cứu e" nó chạy vào lòng hắn

-" lêu lêu" nó chạy được vào lòng hắn thì tươi cười lêu lêu 2tên kia làm 2tên kia điên tiết

-" khốn kiếp mày là đứa nào, dám phá chuyện tốt của bọn tao" tên tóc xanh quát

-" tao là chồng của cô" hắn ôm nó trừng mắt nhìn 2tên kia

-" vậy để bọn tao cho mày chết rồi bắt vợ mày đi CHƠI nha" 2tên kia đồng thanh nhấn mạnh ở chữ chơi

-" ôi sợ quá, vậy bọn mày giết được tao không" hắn khoanh tay cười khẩy

-" ae lên đánh nó cho tao" tên tóc đỏ ra lệng 5tên cũng khá to cao bước lên

-" e ra kia chơi nha" hắn chỉ tay ra hàng trò chơi

-" nhanh lên nha" nó kiễng lên hôn vào má hăn

-" được" hắn cũng cúi xuống hôn vào môi nó

-" e đi nha" nó mặt đỏ cúi đầu rồi chạy ra đó luôn

-" đi từ từ thôi không ngã" hắn kéo nó lại

-" bọn mày nói xong chưa" tên tóc xanh gắt

-" lên đi" hắn ngoắc ngoắc tay

- rồi 5tên kia xông lên, tên cầm gậy bay lên thì hắn cho 1đạp vào mặt nằm ôm mặt luôn, 2 tên xông vào 1tên ăn đấm vào bụng, 1tên hắn bay lên cho ăn 1gối vào đầu 2 tên nằm đấy rên rỉ

-" ực! " 2 tên còn lại nuốt nước bọt

-" lên đi 2 thằng kia" tên tóc đỏ run run nói

- 2tên kia lắc đầu lia lịa "ngu gì mà lên ăn đánh, 2bọn mày không sợ thì lên đi" rồi 2tên kia chạy mất

-" khốn kiếp, đừng để tao gặp lại" tên tóc đỏ quát

-" lên đi 2tên kia" hắn ngoắc tay

-" hôm nay, bọn tao tha cho mày" rồi chạy luôn -" đừng để chúng ta gặp lại, không bọn mày chết chắc" hắn hét to

-" bộp bộp" những tràng vổ tay của mọi người xung quanh vang lên

-" anh giỏi quá" mấy nữ sinh mắt sáng long lanh nhìn hắn

-" cảm ơn" hắn được khen nên tươi cười chạy ra chỗ nó

-" chơi đã chưa" hắn ôm nó hỏi

-" ứ gì ném mãi không trúng" nó xị mặt làm hắn bật cười

-" e thích con nào a lấy cho" hắn vỗ ngực

-" a lấy cho e con kia đi" nó chỉ tay vào con mèo bông rất đáng yêu

-" ok. A sẽ lấy cho e" hắn vuốt má nó

- hắn nhắm 1mắt" vèo" " bịch"

-" hura! Trúng rồi" nó nhảy tưng tưng

-" đừng nhảy mà đau con a" hắn ôm nó vuốt vuốt bụng nó

-" phần thưởng của qúy khách đây" tên chủ quán đưa cho nó

-" a! Cảm ơn" nó chìa 2 cái tay trắng nõn ra ôm lấy con mèo bông

-" đi về thôi" hắn kéo tay nó

-" không về đâu đi chơi nữa cơ" nó ôm hắn cọ cọ đầu vào ngực hắn nũng nịu

-" thôi được, e muốn chơi gì" hắn bó tay với chiêu này

-" chơi cái kia đi nhìn vui quá à" nó chỉ tay ra cái trò tàu siêu tốc không cần biết hắn có đồng ý không kéo hắn ra thẳng

-" a! Thích quá" nó vui vẻ, lúc chuẩn bị chạy

-" e cẩn thận nha" hắn cười nói

-" chạy rồi kìa" nó vỗ tay

- 5p sau " huhu. Cho e xuống. Huhu" nó gào khóc

-" a đã nói là cẩn thận mà" hắn ôm nó

-" hức... Hức..." nó rúc đầu vào lòng hắn - trò chơi kết thúc nó chạy ngay ra gốc cây nôn " e không sao chứ, hay là mình về đi" hắn lo lắng nói

-" e không sao, mình chơi tiếp đi" nó lại tươi cười kéo hắn đi

-" ê! 2người kia" cô, anh và BB đồng thanh gọi to, hắn và nó quay đầu lại

-" sao mọi người lại ở đây" hắn hỏi

-" hây! Định rủ 2người đi chơi chung nhưng 2người đi rồi thế nên tụi tui đi chơi không ngờ lại gặp 2người ở đây" anh vui vẻ đáp

- 5người đang chơi thì đt hắn có tin nhắn "a ra đường X, phố X đi e có chuyện muốn nói" đây là SĐT mà lâu nay hắn mong chờ nhưng bây giờ hắn lại không muốn gặp lại chủ nhân của SĐT này nữa rồi

-" a có chút việc nếu e chơi nữa thì e cứ ở lại chơi nha lúc nào về bảo họ đưa về" hắn hôn nó 1cái rồi đứng dậy tới chỗ BN nói

- 5p sau" chán quá, mình đi về đi" nó, kéo BB và cô

-" à! Hay mình đến thăm bà chủ đi" BB hỏi nó

-" ừk, hay mình đi thăm bác ấy đi" nó mắt sáng long lanh

-" bà chủ là sao? " anh và cô đồng thanh

-" đi rồi 2người sẽ biết" nó và BB đồng thanh đáp trả

- trên xe nó cứ nhìn sang bên trái có 1điều gì đó hối thúc nó không được nhìn sang bên phải nhưng khi đi ngang qua khách sạn lớn nhất thành phố " TL kia có phải BN và T.A không" cô hét lên, nó quay qua bên phải nhìn thì thấy BN và hắn đang hôn nhau

-" không phải a ấy đâu" nó vui vẻ nhưng mắt nó đã đỏ hoe

-" không phải hắn sao cậu khóc để bọn mình sử lý hắn" cô và BB đồng thanh

-" đừng mà" nó lắc đầu

-" thôi truyện của họ để họ tự giải quyết chúng ta không nên tham dự" anh thở dài lắc đầu

-" thôi được" cô và BB thở dài

- 10p sau ở nhà bà Ngọc " chào bác ạ" bọn nó chào thật to nhưng giọng nó vẫn buồn buồn

-" chào bà chủ" BB lễ phép

-" chào các cháu, mà đây là ai vậy" bà Ngọc cười hiền hậu

-" à! Là bạn cháu" nó vẫn buồn buồn

-" rất vui được quen các cháu. Ta tên là Thiệu Hoài Ngọc" bà vui vẻ giới thiệu

-" dạ. Cháu là Trần Gia Bảo rất vui được gặp bác" anh lễ phép

-" Cháu tên là Trần Kỳ Như cháu rất hân hạnh được gặp bác" cô lễ phép

-" uh. Mà TL sao mặt cháu cứ xị ra vậy" bà lo lắng hỏi

-" không có gì đâu bác" nó lắc đầu nở nụ cười gượng

-" chuyện là tên T.A ôm hôn người khác ấy" cô nói làm 2 người kia không kịp chặn cô lại

-" cháu đừng buồn nếu có việc gì cần ta, ta nhất định sẽ giúp cháu" bà hơi lo lắng cho nó

-" vâng. Cháu cảm ơn" nó gật đầu

- về phần hắn sau khi đến nơi đợi 5p mà vẫn không thấy BN đâu định đi về thì bị ả lao ra hôn làm hắn không kịp phản ứng ả thổi thuốc mê từ trong miệng mình vào miệng hắn làm hắn ngất luôn. Ả kéo hắn vào 1căn phòng đã thuê trước cởi sạch quần áo của hắn và cả quần áo của mình rồi gọi cho BL " thành công rồi, còn phần của anh thôi"

-" tốt" BL lạnh lùng, rồi BN leo lên giường nằm cạnh hắn - 3p sau BL gọi cho nó " cô đến khách sạn X đi, chồng cô đang ngủ cùng người khác cô đến ngay đi " BL hét lên trong điện thoại

-" hả! Không thể như thế. Huhu" nó bật khóc

-" chuyện gì vậy sao cậu/cháu lại khóc" mọi người đồng thanh hỏi nó

-" huhu. Người ta nói a đang ngủ với người khác" nó khóc ầm lên

-" sao có thể chứ, chúng ta đến đó thử xem" anh sốt sắng

-" đúng! Chúng ta phải xem có đúng không đã" 4người kia đồng thanh

- nó nín khóc gật đầu " cháu không tin a ấy làm vậy"

- 5p sau bọn nó đã đến khách sạn và chạy thẳng lên cái phòng người đó nói, anh đạp cửa xông vào nhưng khi vào thì hoàn toàn thất vọng hắn và BN đang trần chuồng ôm nhau

-" huhuhu. Tại sao a làm vậy với e" nó hét lên làm BN giật mình đúng lúc thuốc cũng hết dụng làm hắn tỉnh dậy thì thấy mình và BN đang ôm nhau

-" huhuhu. A thật đáng ghét, e hận a" rồi chạy mất

- hắn còn đang ngơ không hiểu chuyện gì " chúng tôi rất thất vọng về cậu" 3người kia đồng thanh, rồi đuổi theo nó

-" con bé theo cậu đúng là khổ" bà Ngọc lắc đầu cũng đi theo

-" đợi đã tôi không có làm việc này hắn hét lên

-" sao a lại nói vậy chứ a phải trịu trách nhiệm với e" BN nũng nịu nhảy vào lòng hắn( học của nó)

-" tránh ra, tôi chưa có làm gì cô" rồi mặc quần áo đuổi theo nó

-" a cứ đợi xem" BN cười nửa miệng đầy nham hiểm

- còn nó sau khi chạy ra khỏi khách sạn đang chạy qua đường thì có 1 chiếc ôtô đang lao tới " cẩn thận" anh bay người ôm nó bay qua bên kia

-" e không sao chứ" anh lo lắng

-" a máu kià" BB hét lên

-" mau gọi xe cấp cứu đi" cô gào lên

- hắn và bà Ngọc chạy qua, hắn thấy thế bế nó lên xe chạy tới bệnh viện

- 10p sau bame hắn và nó nghe tin cũng tới ngay "tình hình sao rồi" bamẹ hắn và nó lo lắng hỏi

-" cũng chưa biết ra sao" mọi người đồng thanh trừ 1người còn đang tự trách bản thân ở góc hành lang

-" thôi mọi chuyện qua rồi cậu đừng trách bản thân nữa" mọi người nhìn hắn cũng thấy tội

-" chuyện là thế nào" mẹ hắn gằn từng chữ

- bamẹ nó và ba hắn đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo đừng nói, mấy người kia hiểu ý nên im còn về phần cô thì đáp luôn " tại a ta ngủ cùng người khác" mọi người bó tay với cô

-" thằng oắt con, vợ mày thua kém gì người ta mà mày còn không vừa ý hả" mẹ hắn cầm cái chổi lău nhà mỗi chữ là 1roi đánh vào mông hắn

-" mẹ thôi đi, chuyện này con đâu biết đâu lúc con tỉnh dậy thì con và cô ta đang ngủ chung rồi" hắn bực mình gắt

-" láo quá, dám cãi bà hả" mẹ hắn định cho hắn thêm 1roi thì bác sĩ bước ra

- ai là người nhà của bệnh nhân

-" là chúng tôi, bác sĩ tình hình con tôi sao rồi" bamẹ nó hỏi

-" đã qua cơn nguy hiểm mẹ và con đều bình yên, nhưng bệnh nhân cần cách ly với bên ngoài 1thời gian, lúc này mọi người mới hết lo lắng

- BN và BL không ngờ kế hoạch lại bị tên tài xế kia phá hoại lại càng không ngờ nó có thai nên 2người đang trốn ở 1ngôi nhà hoang ở trong rừng với những tên tay chân của mình " khốn kiếp không ngờ vụ này lại xảy ra tưởng như vậy 2 nhà đó sẽ đánh nhau to chứ" BL đấm vào tường

- về phần hắn 2ngày điều tra về kẻ đứng sau vụ này thì cũng đã tìm ra nơi trú ẩn của BL " các người lần này chết chắc" hắn dẫn theo 3tên vệ sĩ, anh, BB đến ngôi nhà hoang

- anh đạp cửa tiên phong đi vào trước " không ngờ bọn mày tìm được nhanh đến vậy" BL lạnh lùng cười khẩy

-" mày giỏi à nha! Giám chia rẽ vợ chồng tao lần này thì mày chết chắc" hắn lạnh lùng hơn con thạnh sùng

-" vậy sao" BL vỗ tay đàng sau bước lên khoảng 20 người

-" j mà đông quá vậy" anh thốt lên

-" sao chứ con gà, a xoắn à" BB hất mặt

-" sao phải xoắn có thêm chục thằng nữa cũng bình thường" anh lấy ngón cái quyệt mũi

-" lên đi ae, đánh chết chúng" BN đằng sau hô to, cả đám xông lên

-" binh! Bộp! Chát! Rầm" 3tên vệ sĩ của hắn hạ được 10tên thì bị BL đánh nằm rên rỉ

- cùng lúc đó BB cũng đánh cho những tên còn lại nằm dưới đất quằn quại " hứ. Mấy tên tép riu" BB hất mặt với BL

-" mấy người khá lắm" BL vỗ tay

-" sao chỉ khá, mà là quá tốt ý chứ" anh trừng mắt

-" hừ. Đúng là lũ kém cỏi" BL cười khẩy

-" gì chứ nói bọn ta kém cỏi. TA, GB ai sử được hắn là người giỏi nhất chơi không" BB hỏi

-" sao phải xoắn, chơi luôn" GB khoanh tay

-" chơi thì chơi" hắn cười khẩy

-" các người lên tất đi" BL 2tay nắm thành nắm đấm

- rồi 4người xông vào 1đánh nhau, BL vừa xông lên hắn đã cho 1đạp vào ngực tí ngã ngửa, anh rất nhanh chớp thời cơ cho BL 1gối vào bụng bay ra sau luôn, BB cho 1gót vào lưng ngã đập mặt xống đất máu từ khoé miệng chảy ra " dám nói bọn ta kém cỏi này" BB đạp cho BL 1phát nữa

-" đúng là lũ ngu ngốc" BL nói rồi rút súng từ trong cặp quần ra

- đoàng!

-" cẩn thận" hắn bay đến đẩy anh ra, 2người kia nhanh chóng chạy ra chỗ có 1cái bàn núp, còn hắn thì núp ngay chỗ mấy cái ống nước

-" lũ khốn chúng mày chết đi" BL gầm lên bắn đạn liên hoàn (bắn trúng quái đâu, bắn làm gì cho phí đạn)

-" đáng ghét hắn có súng" BB gằn từng chữ

-" hừ. Tưởng có súng mà ngon à, ta có gạch" anh chỉ tay vào mấy cục gạch ở trước mặt

-" gạch thì làm được gì" BB ngây thơ hỏi

-" sao mà ngốc quá, để ném chứ làm gi. Cầm lấy" nói rồi anh đưa cho BB 1viên gạch

-" cô ném đánh lạc hướng hắn, để tui ném hắn nha" anh nói nhỏ

-" 0k" BB đưa tay dấu ok

-" bịch" viên gạch rơi đàng sau BL, BL quay ra đằng sau

-" bộp" cái ống nước hắn phi đâm thẳng vào tay BL làm BL làm rơi khẩu súng, hắn nhanh chóng đá 1cái vào xườn BL nhưng BL đỡ được, xong đạp hắn vào chân, nhưng ôi không hắn nhảy lên cho BL 1gối vào ngực, nhưng không BL đã tránh được, ôi không BL định đạp hắn thì" bộp" anh ném viên gạch dính đầu BL làm BL nằm bất động luôn

-" 2người đánh gì mà lâu vậy, định đóng phim võ hiệp à" anh và BB cười hỏi

-" thôi đi. Gọi người đến dọn dẹp đi" hắn bị trêu nên hơi tức

-" sao vậy cái thằng này" anh méo mặt

-" a! Ả BN đâu rồi" BB nhảy cẫng lên

-" chắc chạy rồi" anh lắc đầu

-" mặc kệ cô ta đi mình về" hắn vui vẻ

15. Chương 16 : Sự Ra Đi Ngốc Nghếch Và Cuộc Tìm Kiếm Không Kết Quả

- nó tỉnh dậy thì không thấy ai thì oà khóc " oa oa oa, mọi người đâu cả rồi" nó gọi to
- nó khóc 5p mà vẫn chả thấy ai " huhu. Mọi người không cần mình nữa rồi" nó quệt nước mắt nhưng mặt vẫn mếu máo

-" a là đồ đáng ghét a không thương e nữa e ở lại cũng chả được gì" nó vừa nói vừa mếu vừa viết lại 1lá thư để trên giường

- còn BN thì sau khi thoát khỏi nhà hoang đó thì đi tới bệnh viện " con nhỏ đáng chết tao chết thì cũng sẽ kéo mày theo" BN vừa đi vừa lẩm bẩm đến bệnh viện thì phi thẳng vào phòng cách ly của nó nhưng không thấy nó đâu, đúng lúc mọi người đi vào

-" cô sao lại ở đây TL đâu, cô dấu cô ấy đâu rồi" hắn nắm vai BN lắc mạnh

- a đau! E không biết lúc e vào đã không thấy cô ta

- hắn nhì thấy lá thư trên giường" đáng chết" rồi hắn đẩy BN cho anh

-" cậu xử lý cô ta thế nào cũng được" hắn lạnh lùng nói rồi đọc lá thư

-" a là 1tên đáng ghét, a đã hết thương e nên e ở lại cũng chả được gì. Tại sao a làm vậy với e, e hận a" hắn đọc xong phi thẳng ra ngoài làm mọi người hết sức ngạc nhiên rồi cũng túm tụm đọc lá thư

-" huhu. TL đi rồi" cô bật khóc mọi người cũng rất sửng sốt với tin này

-" con bé ngốc này đi đâu được chứ" mẹ nó, mẹ hắn và bà Ngọc thốt lên

-" trời ơi, sao cậu ngốc quá vậy. Tại sao cậu lại đi chứ. Huhu" cô và BB ôm nhau khóc, anh thì gọi điện cho người mang BN cho vào tù và ngồi dỗ dành cô

- về phần hắn sau khi ra khỏi bệnh viện chạy thẳng tới sân bay tìm nó, bắt tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại nhưng vẫn không tìm thấy nó "e trốn ở đâu ra đây cho tôi" hắn hét lên

- ở 1góc của sân bay " huhu. A tưởng tôi ngốc sao mà ra" nó khóc. Hắn tìm khắp cả sân bay mà vẫn không thấy nó thì đành đi về

- còn về phần nó thì cũng đành về thuê khách sạn ngủ tạm. Đêm đến có 2 con người không thể ngủ được, 1người suy nghĩ về người kia đang ở đâu, 1người thì nhớ người kia nên không ngủ được

- sáng hôm, sau nó sách vali ra sân bay để đi Mỹ

-" thiếu... Thiếu gia đã tìm thấy tung tích của cô ... chủ" tên vệ sĩ của hắn hổn hển

-" ở đâu? " hắn bật dậy

-" nghe nói cô chủ đi Mỹ, nhưng thiếu gia phải nhanh lên 9h30p là máy bay cất cánh" tên vệ sĩ tiếp tục thở, hắn nghe xong phóng đến sân bay ngay

- lúc gần đến sân bay thì hắn lại bị công an bắt vì tội chạy xe quá tốc độ "phiền a mang giấy tờ xe cho tôi" a công an nói, hắn rút tờ séc 10tr ra

-" cầm lấy và tránh ra" hắn lạnh lùng rồi chui vào trong xe đi luôn (ặc! Không chờ người ta đồng ý)

- đến sân bay thì máy bay đi Mỹ đã đi mất rồi, hắn chán nản đi về nhà vừa vào nhà đã nghe trên tivi nói là chuyến bay đi Mỹ đã gặp tai nạn ngay sau 20p bay như sét đánh ngang tai hắn, hắn chôn chân tại chỗ

-" TA cậu/con sao vậy" mọi người ngạc nhiên hỏi hắn

-" TL ở trên chuyến bay đó" những dòng nước ấm áp, mặn, đắng từ mắt của hắn cứ đua nhau chảy ra, mọi người cũng sửng sốt trước tin này từ hôm đó hắn đã tự giam mình trong phòng nhìn hắn bây giờ không còn sức sống ai cũng lo lắng, hắn giờ đây không làm gì bất cứ việc gì hết chỉ ăn để sống qua ngày. Dù mọi người có dùng cách gì thì hắn vẫn không chịu làm gì

-" đã 2tháng rồi mà nó cứ như vậy chúng ta phải làm sao đây" mẹ hắn lo lắng hỏi

-" hết cách với cậu ta rồi" mọi người thở dài lắc đầu

16. Chương 17 : Tìm Thấy Vợ Yêu Và Hạnh Phúc Bắt Đầu

- 3năm sau, nó trọ ở 1ngôi nhà nhỏ ở nước Nhật " mẹ ơi cho con đi chơi đi" 1thằng bé khoảng hơn 2t nũng nịu
-" đợi mẹ 1tý mẹ sắp làm xong rồi" nó đang học bài

-" nhanh lên mẹ ơi hôm nay có hội chợ đó cho con đi đi" thằng bé nũng nịu

-" nói nữa không cho đi" nó trừng mắt

-" vậy mẹ cho con ba đi" thằng bé trừng mắt lại nó

-" con có ba kia rồi sao" nó chỉ tay vào cái vòng cổ hình thoi có ảnh hắn

-" con không muốn con muốn có ba thật cơ" thằng bé dãy nảy

-" thôi được rồi đi thì đi" nó hết cách

-" hàhà. Biết ngay chiêu này lúc nào cũng thành công mà" thằng bé nghĩ bụng

- lúc ở hội chợ" mẹ ơi cho con chơi kái kia" thằng bé chỉ vào trò ném phi tiêu

-" chào bạn, chúng mình có duyên ghê ha" 1anh chàng đẹp trai vỗ vai nó

-" uh. Chào bạn" nó cũng vui vẻ vì đây là người bạn ngồi cùng bàn với nó

-" a! Kia có... Có phải là TL không" cô hét lên

-" đúng! Nhưng đứa bé và người anh chàng kia là ai sao mà họ cười nói vui vẻ vậy" anh nhíu mày

-" gọi cho TA ngay đi hình như hôm qua bà Ngọc bảo hắn qua đây học mà" cô thốt lên

-" để tui gọi cho" BB rút đt ra

-" alô" hắn mệt mỏi

-" cậu ra hội chợ đi tui nhìn thấy 1người rất rất giống TL" BB vui vẻ

-" thật sao" hắn nhảy cẫng lên vui mừng

-" thật đến ngay đi" BB vui vẻ

- 5p sau hắn có mặt tại chỗ đó "cô ấy đâu" hắn sốt sắng

-" đằng kia kià" anh chỉ tay về phía nó

- hắn nhìn thấy nó thì chạy ra ôm nó " TL e vẫn còn sống sao, TL a nhớ e nhiều lắm e biết không, v.v và v.v" hắn tuôn 1lèo nỗi liềm của mình

-" anh " mắt nó đỏ hoe, mặt mếu máo, đây là người con trai mà nó nhớ thương bao ngày bây giờ lại tiều tụy đi rất nhiều

-" huhu. A là tên đáng ghét, a hết thương e rồi tại sao bây giờ lại nói nhớ e" nó oà khóc

-" anh xl chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi e tha thứ cho a đi được không" hắn ôm nó chặt hơn

-" a nói điêu, e không tin đó là hiểu lầm" nó đánh vào ngực hắn

-" cậu ta nói thật đó" 3người kia thấy tình hình không ổn nên giúp đỡ

-đúng lúc thằng bé hỏi " mẹ ơi, đây là ba của con sao" thằng bé dựt dựt váy nó

- nó gật gật đầu, thằng bé nghe được câu nó nói thì kéo nó ra nhảy vào lòng hắn" ba ơi ba đúng là ba của con sao" thằng bé ôm cổ hắn hỏi

-" đây là con của a sao" hắn hỏi nó

-" phải" nó gật đầu

-" vậy chúng ta là cha con đó con trai" hắn ôm thằng bé xoay vòng vòng

-" vợ yêu ơi, chúng ta đã có con vậy e tha lỗi cho a nhé " hắn 1tay bế con tay kia dang ra chờ nó chạy vào, 3người kia mỉm cười, còn 1chàng trai thì cứ nhìn BB thôi

-" đồng ý đi" mọi người xung quanh hò hét, nó ngượng chín mặt chạy vào lòng hắn

- 5h chiều tại nhà hắn ở Nhật, nó bước vào nhà làm mấy người trong nhà kể cả bamẹ nó và hắn đều hết hồn

-" bamẹ" nó chạy tới ôm từng người , làm mấy người kia ngơ ra

-" cô ấy còn sống đó không phải ma đâu mà bamẹ sợ" hắn vui vẻ

- nghe xong mấy ông bố bà mẹ hết ngơ " ôi con gái ta" 2 bà mẹ ôm nó khóc bùlu bùloa

-" ông bà ơi" thằng bé gọi lớn tụt từ trên tay hắn xuống chạy vào ngồi giữa mẹ nó và mẹ hắn

-" hả, đây là cháu của ta sao" mấy ông bố bà mẹ hết sức ngạc nhiên

-" phải đó, thằng bé là con của con" hắn vui vẻ

-" cháu của ta thật sao" 2bà mẹ ngạc nhiên hỏi

-" thật mà mẹ cứ hỏi hoài" hắn hơi bực mình

-" cháu của ta, cháu ăn chuối này, cháu ăn nho đi..." 2bà mẹ thay nhau đút cho thằng bé làm những người còn lại méo mặt

-" àk! TL chẳng phải chuyến bay đi Mỹ gặp tai nạn sao" cô, BB đồng thanh hỏi

-" đúng đó tại sao mà con không việc gì vậy" bamẹ nó và hắn đồng thanh

-" đúng đó, tại sao mà e không sao vậy" hắn và anh đồng thanh

-" chuyện là vậy nè: hôm đó, e ra sân bay thì hết vé mất rồi, còn 1vé đi Nhật nên e mua luôn" nó tru mỏ nói

-" ấy quên, nói chuyện từ nãy đến giờ vẫn chưa biết tên thằng bé là gì" mẹ nó nói

-" con chưa đặt tên cho nó" nó lắc đầu

-" vậy đặt tên cho nó là: Vũ Tùng Dương đi" ba hắn nói

-" không không, tên là: Vũ Quang Minh đi" ba nó phản đối

-" 2người kia im đặt tên nó là: Vũ Minh Nhật đi" mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh

- mọi người hết cách vs 2 người này đành đặt tên thằng bé là: Vũ Minh Nhật

- 3tháng sau ở lễ đường có 2 người bước vào lễ đường đó là BB và chàng trai ở hội chợ, sau ngày gặp BB ở hội chợ chàng trai đó đã theo đuổi BB và giờ đã đạt được kết quả

- HAKYWA ICHI con có đồng ý lấy Lã Băng Băng là vợ không, dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ

-" con nguyện ý" chàng trai khẳng định

- Lã Băng Băng con có đồng ý lấy HAKYWA ICHI làm chông cho dù có ốm đau bệnh tật cũng không từ

-" con đồng ý" BB bẽn lẽn gật đầu

- bây giờ chú rễ hãy hôn cô dâu

- chàng trai cúi xuống hôn BB làm cô đỏ hết cả mặt

-" chúc mừng cậu BB" nó vác bụng bầu 3 tháng đến dự đám cưới cùng hắn, và MN

-" chúc mừng nha" anh và cô đồng thanh

-" cảm ơn nha" Chàng trai và BB đồng thanh

-" cháu chúc mừng cô chú nha" MN vui vẻ

-" ừh. Cảm ơn bé nha" chàng trai vuốt má MN

- Mấy tháng sau nó sinh được 1bé gái xinh xắn, cùng lúc đó thì cô cũng sinh ra 1cậu bé kháu khỉnh và BB cũng có thai được hơn 5tháng

- Từ đó về sau những cặp đôi này sống hạnh phúc bên nhau

The end

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vo-nhi-cua-thieu-gia